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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเปด็ 
สมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ 

วันจันทร์ที่  ๑๙  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

 
 

ผู้มาประชุม 
๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
๒.  นายชัยรัตน์  มัสม ี   รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด   
๓.  นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  
๔.  นายสุพล  โต๊ะปั้ง        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๑ 
๕.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๑ 
๖.  นายธนดล  ประเสริฐทรง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๑ 

 ๗.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๑  
๘.  นายบัวฮอง  บุญจวง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒ 
๙.  นายประทีป  เสาผล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒ 
๑๐. นายสมพงษ์  พรหมแสง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒  
๑๑. นายบุญเพ็ง  สุทธิ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒ 
๑๒. นายเกษทอง  สุทธิ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เขต ๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  นายชัชวาล  ธีรภานุ   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 
 ๒.  นายวิสุทธิ ์ เจริญศรี   รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 
 ๓.  นายจตุพล  สิทธ ิ   รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 
 ๔.  นายเอกรัฐ  ชุมแวงวาปี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 
 ๕.  นายภวัต  จันทร์แสง   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านเป็ด 

๖.  นายปรีดา  นิลสาค ู   ปลัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด  
๗.  ส.ต.อ.คมสินธุ์  ประสมพืช  รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
๘.  นายธวชัชัย  พลเสนา   รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
๙.  นายเพชร  โพสาราช   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๑๐. นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๑. นายจักริน  อรรคเศรษฐัง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
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 ๑๒. นายมนตรี  สุพรหมอินทร์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๑๓. นางอรัญญา  ป้องสิงห์  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 ๑๔. นางรักเล่  ปาละสานต์  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 ๑๕. นางฐิติรัตน์  ประเสริฐศรี  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 ๑๖. นางสาวประพัตตรี  รถหามแห ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

๑๗. จ่าเอกอภิชาติ  พ่วงฉ่ า  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๑๘. นางนาฏญา  วงศ์สุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
๑๙. นายจเร  ขุมดินพิทักษ์  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
๒๐. นายนันทพจน์  บุญประสิทธิ์  หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง 

 ๒๑. นางภัทร์รวี  สมสอาด  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
 ๒๒. นางสาวกรรณิกา  โยทองยศ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
 ๒๓. นางสาวนันทนา  มูลป้อม  หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์ 
 ๒๔. นางธิดารัตน์  สุขด ี   หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
 ๒๕. นายชัชชัย  วันเทาแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

๒๖. นายสัญญา  เศษฐี   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
๒๗. นางสาวธิดารัตน์  นาคะเจริญ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 ๒๘. นางสาวกรรณิการ์  แพงงา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 ๒๙. นางสาวปัทมา  ประเสริฐสุข  นักจัดการงานทั่วไป 
 ๓๐. นางพรสุดา  วิชาธรรม  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๑. นายส่งศักดิ์  จันทร์สุวงศ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๒. นางชนิสรา  วงษ์ศิริ   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 
 ๓๓. นายศราวุธ  แดงน้อย  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 

๓๔. นายสุวรรณ  โพคา   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 ๓๕. นายศิวกร  นามนวด   พนักงานจ้างเหมาบริการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. 

นายเจษฎา  ชัยมงคล   ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้มาครบองค์ประชุมแล้ว 
เลขานุการสภาเทศบาล การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๖๗ จากนั้นได้เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดขึ้นจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

นางสาวปยิวรรณ  จิตตะมัย   ได้กล่าวสวัสดีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รอง 
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ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการประชุมสภาทุกท่านที่เข้า
ร่วมการประชุมในครั้งนี้ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด สมัย
สามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ ส านักงานเทศบาล
ต าบลบ้านเป็ด จากนั้นได้น าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ ๑.๑  แจ้งรายชื่อ 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชู

ยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ประจ าปี 
๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับทางท่านสมาชิกสภาทั้ง ๓ ท่านคือ 

        (๑) นายสมพงษ์  พรหมแสง  ได้รับชั้นตรา เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 
        (๒) นายบุญเพ็ง  สุทธิ         ได้รับชั้นตรา เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 
        (๓) นายบัวฮอง  บุญจวง      ได้รับชั้นตรา จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 
 ซึ่งเป็นไปตามล าดับขั้นที่ท่านจะได้ขยับขึ้น ส่วนท่านสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนก็

ต้องรอในรอบต่อไปซึ่งบางท่านอาจจะสงสัยว่าเข้ามาพร้อมกันท าไมบางท่าน
ไม่ได้ อย่างเช่น ท่านสุพล ท่านประทีป หรือแม้แต่ตนเองซึ่งเป็นสมาชิกสภาฯ 
สมัยที่ผ่านมา เป็นเรื่องของล าดับขั้นการพิจารณาและเป็นเรื่องที่อาจจะมีการ
ตกหล่นหรือใดๆ ขอให้ทางเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบด าเนินการในคราว
ถัดไปอย่าให้มีข้อผิดพลาดอีก เพราะตนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดความ
ผิดพลาดจากส่วนใด ซึ่งได้สอบถามมาแล้วเบื้องต้นก็คืออาจจะเป็นด้วยข้อมูล
ไม่ครบหรือด้วยการพิจารณาท่ีส่งไปทุกคนอาจจะไม่ได้รับทุกคน 

   ๑.๒  แจ้งผลการเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ระหว่างวันที่ ๔-๖ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ต าบลช้างเผือก อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เข้าประชุมเมื่อช่วงมกราคมที่ผ่าน
มา ในการประชุมมีการหารือหลายๆ เรื่องซึ่งเรื่องที่ส าคัญที่เกี่ยวเนื่องกับทาง
ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารคงจะเป็นเรื่องของเงินเดือนและค่าตอบแทนที่
ก าลังอยู่ในระหว่างพิจารณา ในตอนนี้ได้ให้ทางมหาวิทยาลัยศึกษาความ
เป็นไปได้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากว่าคณะรัฐมนตรีที่พิจารณาเรื่องนี้ตีกลับมา
ว่าอัตราในการที่ทางสมาคมฯ ก าหนดไปนั้นอ้างอิงจากอะไร จึงต้องให้ทาง
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มหาวิทยาลัยส ารวจอีกครั้งหนึ่งเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม 
ซึ่งเกณฑ์ในการที่จะขยับอัตราเงินเดือนในรอบนี้ค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าให้
เกณฑ์เทียบเท่าฐานเงินเดือนของปลัดในเบื้อต้นก็เป็นประมาณนี้  สุดท้ายแล้ว
จะตกลงที่อัตราส่วนเท่าใดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ในเบื้องต้นคือภายใน ๓ 
เดือนนี้จะน าเสนอเข้าไปที่คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากว่าให้เวลา
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประมาณ ๓ เดือน 

   ๑.๓ แนะน าข้าราชการย้ายเข้ามาใหม่คือ นายชัชชัย  วันเทาแก้ว 
ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ตนขออนุญาตให้ท่านได้แนะน าตัว
เพ่ือให้ทุกคนได้รู้จัก 

นายชัชชัย  วันเทาแก้ว  กล่าวสวัสดีและแนะน าตัวต่อที่ประชุม ตนนายชัชชัย วันเทาแก้ว 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ โอนย้ายมาจากต าแหน่งนัก

ทรัพยากรบุคคลช านาญการ ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่
เทศบาลนครขอนแก่น ย้ายมาด ารงต าแหน่งทรัพยากรบุคคลช านาญการ กลุ่ม
งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ปฏิบัติงานในหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับงานสิทธิผลประโยชน์ งานโครงการอบรมสัมมนา การ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
และงานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และใน
โอกาสนี้ตนต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและท่านปลัดเทศบาลที่ได้ให้
โอกาสตนได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่เทศบาลต าบลบ้านเป็ดแห่งนี้ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย ทางสภาฯ ต้องขออนุญาตกล่าวค าว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาล บ้านเป็ด ขอให้เกิดการร่วมมือในการท างานระหว่างสภาฯ ผู้บริหาร และส่วน

ราชการ ส าคัญสุดคือน่าจะได้ฝากท่านในเรื่องของการขอเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ให้กับสมาชิกสภาฯ อย่างไรเสียขอรบกวนว่าในคราวต่อไปขอให้
ส่งให้ครบตามคุณสมบัติและรายละเอียด เพ่ือที่ว่าทุกท่านจะได้ไม่พลาด
โอกาสเพราะว่ากว่าที่จะได้รับพิจารณาแต่ละรอบค่อนข้างที่จะนาน ในโอกาส
ต่อไปหรือในสมัยต่อไปเรายังไม่ทราบว่าจะมีโอกาสได้กลับเข้ามาตรงนี้หรือไม่ 
เพราะฉะนั้น ณ วันนี้ที่เรามีโอกาสก็อยากจะได้โอกาสนั้น จากนั้นได้น าเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ผ่านมา 
   - รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ 

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล ที่ผ่านมา รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในรายงานการประชุมนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่
มี จึงขอมติในที่ประชุม รับรอง ๑๐ เสียง ไม่รับรอง ๐ เสียง งดออกเสียง ๒ 
เสียง 
รับรอง ๑๐ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล  
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่รับรอง ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 
     ๓.๑  การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล 
   ๓.๑.๑ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.๑.๑ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคแรก และวรรคสี่ แห่ง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๖ 

 

๒๕๖๒ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หมวด ๑ ข้อ ๑๑ (๒) “ส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุม
สมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมี
ก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน” ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอก าหนด
จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้มีผู้รับรอง ๒ คน 

นายบัวฮอง  บุญจวง   ขอเสนอให้ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ จ านวน ๔ สมัย โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภา

เทศบาล เขต ๑ และนายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาขิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ท่านบัวฮอง  บุญจวง ได้เสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกเป็น ๔ สมัย จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดจะเสนอก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
เพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ เสนอก าหนดสมัย
ประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๔ สมัย โดยมีผู้รับรอง ๒ คน 

นายบัวฮอง  บุญจวง   ขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๔ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ๔ สมัย ดังนี้ 

๑. สมัยสามัญ สมัยแรก ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ 
๑ มีนาคม ๒๕๖๗ 

๒. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 

๓. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๗ 

๔. สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

 โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ นายสุพล  โต๊ะปั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ และ
นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ท่านบัวฮอง  บุญจวง ได้เสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๔ สมัย จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดจะเสนอก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ิมเติม



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๗ 

 

หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงได้แจ้งในที่ประชุมว่าสมัยประชุมสามัญประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจ านวน ๔ สมัย ดังนี้ 

๑. สมัยสามัญ สมัยแรก ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ 
๑ มีนาคม ๒๕๖๗ 

๒. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 

๓. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๗ 

๔. สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท ์

   ๓.๑.๒ ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓ ข้อ ๓.๑.๒ ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอก าหนดวันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้มีผู้รับรอง จ านวน ๒ คน 

นายบัวฮอง  บุญจวง   ขอเสนอก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ.  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ๒๕๖๘ คือ ระหว่างวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ 

โดยมีผู้รับรอง ๒ คน คือ นายสุพล โต๊ะปั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ และ
นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ท่านบัวฮอง  บุญจวง ได้เสนอก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  
ประธานสภาเทศบาล สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘ คือ ระหว่างวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถึง

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะเสนอก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 
เพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงได้แจ้งในที่ประชุมว่าวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘ คือ ระหว่างวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ 
ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท ์

 

 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๘ 

 

   ๓.๒  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ 
บาท (ส านักปลัดเทศบาล) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) จากนั้นได้เชิญ

ฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี  
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ส านักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวน ๒๒,๐๐๐ บาท เพ่ือ
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส าหรับห้องประชุมแบบพนักพิงสูง ตั้งไว้ ๗,๐๐๐ 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับห้องประชุมแบบพนักพิงสูง จ านวน ๒ 
ตัวๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้ 

   ๑) เป็นเก้าอ้ีส านักงานแบบมีล้อเลื่อน 
   ๒) มีที่พักแขน 
   ๓) พนักพิงสูงบุหนัง  

   - ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔๐ ล าดับที่ ๓ (ส านักปลัดเทศบาล)   

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส าหรับห้องประชุมแบบพนักพิง ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับห้องประชุมแบบพนักพิง จ านวน ๖ ตัวๆ ละ 
๒,๕๐๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้ 

   ๑) เป็นเก้าอ้ีส านักงานแบบมีล้อเลื่อน 
   ๒) มีที่พักแขน 
   ๓) พนักพิงบุหนัง  

   - ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ ๕/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔๐ ล าดับที่ ๔ (ส านักปลัดเทศบาล)   



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๙ 

 

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น  ๒๒,๐๐๐  บาท 
โดยมีเหตุผลคือ เพ่ือใช้ส าหรับห้องประชุมหนองโคตร ใช้รองรับการจัด
ประชุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่นและอยู่ภายใต้เงื่อนไขกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดที่จะต้องด าเนินการ ขณะนี้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไว้ตามระเบียบฯ สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ไม่เกิน 
๑๐๔,๓๑๕,๒๘๒.๕๖ บาท โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพ่ือ
สภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี้ 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จากนั้นได้ขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๙ เสียง ไม่

เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง 
เห็นชอบ ๙ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
งดออกเสียง ๓ เสียง คือ  

๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ 
๒๒,๐๐๐ บาท (ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๑๐ 

 

   ๓.๓  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองคลัง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองคลัง) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อ

ที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี  
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองคลัง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ านวนเงิน ๒,๒๙๕.๐๐ บาท 
เนื่องจากเป็นการรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ผิดราย 

   ตามหนังสือเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ที่ ขก ๗๓๙๐๒/ว ๒๙๕๑ ลง
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งเตือนให้ช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ประจ าปี ๒๕๖๖ ได้แจ้งให้นางสาวรัศมี สุวรรณวีระก าธร มาช าระภาษีที่ดิน
และสิ่ งปลูกสร้างค้างหช าระรวมค่าปรับและเงินเ พ่ิม เป็นจ านวนเงิน 
๓,๐๓๕.๘๒ บาท และเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ นางสาวรัศมี สุวรรณวี
ระก าธร ได้ยื่นค าร้องทั่วไป มีความประสงค์ขอคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ประจ าปี ๒๕๖๖ เนื่องจากเป็นการช าระภาษีผิดราย ซึ่งนางสาวรัศมี 
สุวรรณวีระก าธร ได้มาช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่เจ้าหน้าที่ออก
ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นของนางถนอมศรี รังสิกรรมพุม 
ตามใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ RCPTP-๐๐๑๓๘/๖๖ ลง
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จ านวนเงิน ๒,๒๙๕.๐๐ บาท 

   จากการตรวจสอบเอกสารการช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่า 
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวรัศมี สุวรรณวีระก าธร ได้ช าระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เป็นชื่อ นางถนอมศรี รังสิกรรมพุม ซึ่งเป็นการรับช าระภาษีผิดรายจริง และ
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางถนอมศรี รังสิกรรมพุม ได้โอนเงินเพ่ือช าระ
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี ๒๕๖๖ ผ่านทาง Krungthai – Bill 
Payment จ านวน ๒,๒๙๕.๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น 
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๔๐๕-๖-๐๖๖๑๕-๙ ชื่อบัญชีเทศบาลต าบล
บ้านเป็ด ตามใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ RCPTP-
๐๐๖๗๖/๖๖ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ จ านวนเงิน ๒,๒๙๕.๐๐ บาทแล้ว
นั้น จึงเห็นควรขอจ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คืนให้แก่  



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๑๑ 

 

นางสาวรัศมี สุวรรณวีระก าธร เป็นจ านวนเงิน ๒,๒๙๕.๐๐ บาท เพ่ือจะได้
ช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี ๒๕๖๖ ให้ถูกต้องต่อไป 

   โดยมีเหตุผลคือ 
   ๑. เพ่ือเบิกจ่ายคืนเงินให้แก่ นางสาวรัศมี สุวรรณวีระก าธร ให้

ถูกต้อง 
   ๒. เพ่ือนางสาวรัศมี สุวรรณวีระก าธร จะได้น าเงินมาช าระค่าภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี ๒๕๖๖ ให้ถูกต้อง 
   ๓. เพ่ือความถูกต้องในการบันทึกบัญชี 
   ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การจ่ายขาดเงินสะสมเป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เทศบาลต าบล
บ้านเป็ดมียอดเงินสะสมทั้งสิ้น ๑๒๐,๗๗๑,๕๑๖.๓๙ บาท กันเงินไว้ตาม
ระเบียบฯ สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ไม่เกิน ๑๐๔,๓๑๕,๒๘๒.๕๖ บาท โดย
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๓, ๑๐๔ และ ๑๐๕ (๒) ขอเงินคืนภาย
หลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้จ่าย
ขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระนี้เนื่องจากว่าเป็นการช าระผิดช าระเกินถูกต้อง 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ ดังนั้นเราต้องคืนเงินให้กับทางผู้ที่ช าระภาษี ซึ่งเงินในส่วนนี้เข้าไปอยู่

ในส่วนของเงินสะสมแล้วจึงต้องจ่ายขาดเงินสะสม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จากนั้นได้ขอ
มติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๑๒ 

 

๙. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองคลัง) 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๔  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณและโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในรายการที่ขอกันเงินไว้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ส านักปลัดเทศบาล) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในรายการที่ขอกันเงินไว้ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ (ส านักปลัดเทศบาล) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและ 
นายกเทศมนตรี โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในรายการที่ขอกันเงินไว้ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ (ส านักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ๑. ขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

   ข้อความเดิม หน้าที่ ๓๗๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบ
ลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการบ้านเป็ดถนนปลอดภัย ตั้งไว้ 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน ป้าง
บังคับ ป้ายหยุด ป้ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หมุดไฟจราจร โคมไฟ สัญญาณไฟ
กระพริบ ไฟส่องสว่าง สีส าหรับตีเส้นจราจร ในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ 
๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๙ ล าดับที่ ๒ (ส านักปลัดเทศบาล) 

   แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  
๑) หน้าที่ ๑๕๒ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้  
๕๕๑,๑๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร
ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร 
ป้ายสามเหลี่ยม หยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟวับวาบ 
กระบองไฟจราจร ฯลฯ (ส านักปลัดเทศบาล) 
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- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒๑/ว ๓๘๙๒ 
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๒) หน้าที่ ๒๔๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานจราจร ค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุจราจร ตั้งไว้ ๑,๙๗๙,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
จราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ป้ายเตือน ไฟแวบ 
กระจกโค้ง ยางชะลอความเร็ว สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ แผงกั้นจราจร 
กรวยจราจร แท่นแบริเออร์ แผ่นป้ายจราจร ฯลฯ (ส านักปลัดเทศบาล) 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๐๙ 
ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

๒. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๗ 

โอนเพิ่ม 
๑) หน้าที่ ๑๕๒ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้  
๕๕๑,๑๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๐,๐๐๐ บาท ขอโอนเพ่ิม
ครั้งนี้ ๕๒๑,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๕๑,๐๐๐ บาท 

๒) หน้าที่ ๒๔๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน งานจราจร ค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุจราจร ตั้งไว้ ๑,๙๗๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนเพ่ิมครั้งนี้ ๑,๔๗๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน ๑,๙๗๙,๐๐๐ บาท 

รวมงบประมาณที่ขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ขอโอนลดจาก หน้าที่ ๓๗๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบ

ลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการบ้านเป็ดถนนปลอดภัย ตั้งไว้ 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอน
ลดครั้งนี้ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท 

โดยมีเหตุผลคือ งานรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายป้องกันและรักษา
ความสงบ ส านักปลัดเทศบาล ได้ทบทวนตรวจสอบความถูกต้องโครงการ 
บ้านเป็ดถนนปลอดภัยที่ตั้งจ่ายไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งไว้ไม่
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สอดคล้องตะรางตามรายละเอียดลักษณะของเนื้องาน เพราะจากลักษณะเนื้อ
งานเป็นการจัดหาพัสดุ (วัสดุจราจร) และเป็นการจ้างเหมาบริการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่  ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเป็ดอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ก่อนที่จะได้มีการอภิปรายตนขอให้ทางท่านเลขานุการสภาฯ ได้ 
ประธานสภาเทศบาล  ชี้แจงในเรื่องของระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องตามที่ได้อ้างถึงในระเบียบวาระ

นี้คือ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ 

นายเจษฎา  ชัยมงคล   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
เลขานุการสภาเทศบาล  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนเงินและการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม 

โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนมุัติของสภาท้องถิ่น  

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กัน
เงินหรือขยายเวลา การเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจให้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระนี้เราจะอภิปรายเลยหรือจะหารือกันก่อนหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  เนื่องจากว่าในระเบียบวาระที่น าเสนอเข้ามานี้โดยส่วนตัวตนมองว่าไม่ถูกต้อง

ด้วยเหตุผลของการให้น าระเบียบวาระนี้เข้ามาเนื่องจากว่าถ้าจะไม่บรรจุเข้า
วาระการประชุมเลยจะมองว่าประธานสภาฯ ท าเกินอ านาจหน้าที่ มีหน้าที่ให้
บรรจุเข้าวาระการประชุมก็ต้องน าเข้ามา ส่วนการพิจารณาเป็นอ านาจของ
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ท่านสมาชิกสภาฯ แต่โดยระเบียบวาระดังกล่าวขั้นตอนที่จะท าถามว่าเรา
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงก่อนแล้วเราค่อยไปโอนเงิน  ซึ่งในข้อที่ ๒ ของการโอน
เงินก็ดูเหมือนไม่ใช่การโอนเงินเพราะว่ายอดเงินที่มาก็คือเป็นยอดที่ท่านได้
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงไปแล้ว ดังนั้นจึงเป็นข้อสงสัยว่าเราจะต้องโอนก่อนหรือ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงก่อน ซึ่งตนมองว่าในระเบียบวาระนี้ไม่ถูกต้อง ท่านท า
เอกสารมาไม่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น แต่ว่าถ้าจะไม่ให้บรรจุเข้าในวาระการ
ประชุมก็จะเป็นดังที่ตนได้บอกว่าเกินหน้าที่ของประธานสภาฯ แล้วให้เอา
กลับไปท าใหม่ จึงขอหารือในที่ประชุมว่าจะด าเนินการอย่างไร โดยความเป็น
จริงของการด าเนินการเราสามารถท าได้หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากว่าท่านขอ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในเทศบัญญัติปี ๒๕๖๖ ท่านขอกันเงินไว้ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวถ้าท่านไม่ท าภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ นี้จะตกเป็นเงินสะสม
อย่างแน่นอน ในความเป็นจริงสถานะของโครงการดังกล่าวก็ควรที่จะตกเป็น
เงินสะสมแล้วเนื่องจากว่าในสิ้นปีงบประมาณท่านไม่ได้ท าก็ตกเป็นเงินสะสม 
แต่ด้วยกฎหมายเปิดช่องว่าให้ท่านสามารถที่จะกันเงินได้และขยายเวลาได้ก็
คือกันเงินได้อีก ๑ ปี ขยายเวลาได้อีก ๑ ปี ซึ่งในกรณีของการเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงซึ่งเกี่ยวกับในหมวดของงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาฯ ที่จะเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ถามว่าท่านท าถูกต้องหรือไม่ ท่าน
ท าถูกในการที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเนื่องจากเป็นอ านาจของสภาฯ ที่
จะอนุมัติ แต่กรณีของการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้อ่าน
ไปแล้วว่าเป็นกรณีที่เปลี่ยนแปลงปริมาณ คุณลักษณะ หรือสถานที่ท างาน แต่
การที่ท่านเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงทั้งหมดโครงการถามว่าท าได้หรือไม่  นี้คือข้อ
สงสัยข้อแรก เปลี่ยนจนไม่เหลือโครงการเดิมเลยท าได้หรือไม่ ข้อที่ ๒ การโอน
เงินในญัตติที่ท่านเสนอมาท่านระบุว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายจ่ายหน้าที่ 
๑๕๒ ตั้งไว้ ๕๕๑,๑๐๐ บาท โอนเพ่ิม ๕๒๑,๐๐๐ บาท คงเหลือหลังโอน 
๕๕๑,๑๐๐ บาท ถามว่าเป็นการโอนเพ่ิมอย่างไรท าไมตัวเลขจึงเท่ากับที่ตั้งไว้ 
ความเป็นจริงคือไม่ถูกต้องใช่หรือไม่ เพราะในความเป็นจริงท่านตั้งไว้จ านวน 
๓๐,๐๐๐ บาทด้วยว่าท่านไปเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงก่อนจึงท าให้ยอดเงิน
กลายเป็น ๕๕๑,๑๐๐ บาท เพราะด้วยยอดที่ท่านโอนมาแล้วจากการ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโดยไม่ได้ผ่านอ านาจของสภาฯ ในการโอน ดังนั้นญัตติ
ของท่านจึงไม่ถูกต้อง นี้คือความเห็นของตนในฐานะที่เป็นผู้รับรองให้บรรจุ
ระเบียบวาระนี้เข้ามาตามที่ท่านผู้บริหารได้เสนอมา จึงต้องน ามาสู่การหารือ
ว่าญัตติดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ เราจะพิจารณากันต่อไปหรือไม่  ที่ส าคัญที่สุด
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คือสามารถท าได้หรือไม่ ในเมื่อปีงบประมาณนี้เป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แล้ว 
กรณีที่ท่านจะโอนเงินในหมวดงบกลางหรืองบลงทุนเป็นเรื่องที่ผู้บริหาร
สามารถท่ีจะโอนได้เองอยู่แล้ว ท่านสามารถที่จะโอนจากหมวดงบกลางหมวด
ใดก็ได้มาใส่ ในงบกลางที่ท่านจะด าเนินการงานจราจรของท่าน  หาก
ยกตัวอย่างที่ท่านโอนล่าสุดที่ผ่านมาก็คือโครงการ Mini OD ท่านก็โอนจาก
เงินโบนัสมาใช้ก่อนซึ่งท่านจะโอนกลับเป็นเงินโบนัสเมื่อไหร่ก็สุดแท้แต่ท่านจะ
เอาเงินส่วนใดโอนกลับไป หรือในเรื่องของมินิมาราธอนหรืองานลอยกระทง
ท่านก็สามารถที่จะโอนได้เองโดยไม่ต้องผ่านสภาฯ เพราะเป็นหมวดที่ไม่
เกี่ยวกับอ านาจของสภาฯ ซึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหาร แต่พอท่านเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงกลายเป็นว่าในส่วนนี้จริงๆ ก็คืออยู่ในส่วนของผู้บริหารแล้ว ไมม่ีความ
จ าเป็นที่จะสภาฯ จะต้องอนุมัติโอนเงินให้เพราะเป็นเรื่องที่ผู้บริหารจะต้อง
โอนเองอยู่แล้วเนื่องจากท่านไปเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงก่อน แต่ถ้าหากท่านโอน
ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงถูกต้องหรือไม่ แต่ในเมื่อเงินตกเป็นเงิน
สะสมแน่นอนอยู่แล้วการขอใช้เงินสะสมซึ่งเป็นอ านาจของสภาฯ อยู่ๆ ท่าน
เสนอญัตติเข้ามาเพ่ือที่จะให้สภาฯ โอนเงินสะสมซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของ  
สภาฯ ไปยังหมวดค่าใช้สอยซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหาร โดยที่เราไม่
ทราบเลยว่าผู้บริหารน าไปใช้ในส่วนไหนเพราะผู้บริหารมีอ านาจที่จะโอนไปท า
อะไรก็ได้ ถามว่าท าได้แล้วถูกต้องหรือไม่ ถามว่าถูกต้องแล้วเหมาะสมหรือไม่ 
ความเหมาะสมส าคัญที่สุดเพราะวันนี้คือเราเอาอ านาจของสมาชิกสภาฯ น า
เงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปให้กับผู้บริหารใช้ท าอะไรเราก็ไม่ทราบเพราะว่าเมื่อ
เข้าในหมวดงบกลางแล้วผู้บริหารจะใช้ในหมวดนี้ก็ได้หรือจะโอนไปที่อ่ืนก็ได้  
และที่ส าคัญสุดคือระเบียบไม่ได้ก าหนดไว้ไม่ได้บัญญัติไว้ให้ท าได้ ท่านจะ
ตีความว่าในเมื่อระเบียบไม่ได้ก าหนดไว้ก็แปลว่าระเบียบเปิดช่องให้ท าได้นั้น
ไม่ได้เพราะไม่ใช่กฎหมายอาญา แต่โดยระเบียบของราชการระเบียบไม่ได้
ก าหนดไว้ท่านจะต้องท าข้อหารือหรือไม่ ในเมื่อเราไม่ทราบว่าถูกหรือผิดโดย
ปกติเราก็ต้องหารือไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ส าคัญคือท่าน
อาจจะต้องท าเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยเพ่ือท าบันทึกความเข้าใจ (MOU :  
Memorandum Of Understanding) กับท่านในการที่จะท าโครงการพิเศษ
หรือแปลกจากปกติ จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายธนดล  ประเสริฐทรง   ตนคงไม่ใช้เวลาในการหารือแต่ขอให้ทุกท่านดูในหน้าที่ ๒ ของญัตติ 
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สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอเข้ามา ในส่วนของการโอนเพ่ิมข้อ ๒ หน้าที่ ๒๔๕ 
แผนงานรักษาความสงบภายใน บรรทัดที่ ๒ ที่เป็นตัวเลข ๕๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ขอให้ท าการปรับตัวเลขให้ถูกต้องด้วย ถ้าอ่านแล้วจะเป็น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เพียงแต่ไม่มีเครื่องหมายคอมม่า (,) ต่อจากเลข ๕ เท่านั้นเอง ตนเคยได้รับ
ความไว้วางใจจากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดในสมัยชุดที่ ๒ เคยท า
หน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดจากเดือนเมษายน ๒๕๕๒ ถึงเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๔ ช่วงที่ตนท าหน้าที่ประธานสภาฯ มีนายกเทศมนตรีถึง ๓ 
คน นายกเทศมนตรีคนแรกนามสกุลเดียวกันไม่เป็นไรก็มีการโต้กันตามเหตุผล
ของระเบียบ นายกเทศมนตรีคนที่ ๒ ฟ้องตนข้อหาหมิ่นประมาทตามมาตรา 
๓๒๖, ๓๒๘ ตนขึ้นศาลถูกสวมกุญแจมือ นายกเทศมนตรีคนที่ ๓ ก็เสนอท่าน
นายอ าเภอให้ปลดตนเองด้วยซ้ าไป ในการท าหน้าที่ช่วงเวลาดังกล่าวประมาณ 
๒ ปีเศษ ตนเชื่อว่าวิธีการจัดการของประธานสภาฯ นั้นตนเล่าให้ฟัง เป็น
บุคลิกเป็นวิธีการจัดการอย่างกรณีของตนฝ่ายบริหารเสนอญัตติที่จะเข้าสภาฯ 
ตนเคยตีกลับเพ่ือให้ทบทวนว่าเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มากน้อยเพียงใด โดยการส่งกลับให้ไปทบทวนนี้คือวิธีการที่ตนจัดการ เรื่องนี้
ตนก็แปลกใจอยู่ว่าเป็นทั้งการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและโอนลดโอนเพ่ิมตามที่
ท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวไว้ ถ้าหากมีการประสานหรือตรวจสอบตั้งแต่ต้น
เมื่อมีความถูกต้องเหมาะสมมากน้อยเพียงใด จะต้องท าการทบทวนญัตติ
เสียก่อนบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมหรือไม่ นี้คือความคิดเห็นของตน
แต่ถ้าหากท่านประธานสภาฯ จะคิดเห็นหรือด าเนินการอย่างไรก็สุดแล้วแต่
ท่านจะด าเนินการ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้แนะน า เนื่องจากว่าในระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล วาระนี้ตนได้เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลเข้ามาหารือแล้ว ท่านหัวหน้า

ส านักปลัดเทศบาลแจ้งว่าให้เอาเข้ามาก่อนเพ่ือที่ท่านจะได้หารือกันดังนั้นตน
จึงได้บรรจุ เข้าวาระการประชุม แต่ตนก็ได้สอบถามท่านหัวหนาส านัก
ปลัดเทศบาลไปแล้วว่าท าได้จริงๆ หรือ และท่านหัวหน้าหัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาลให้ตอบค าสุดท้ายว่าขอให้เป็นมติของสภาฯ ซึ่งเมื่อท่านบอกว่า
เป็นมติของสภาฯ ตนเพียงคนเดียวจะไม่ให้บรรจุเข้าวาระการประชุมก็ดู
เหมือนว่าตนจะกลั่นแกล้งผู้บริหารหรือผู้เสนอญัตติว่ามีอ านาจสูงสุดแต่ใช้
อ านาจเกินกว่าเหตุหรือไม่ ดังนั้นจึงเป็นการหารือร่วมกันรวมทั้งเป็นการ
ป้องกันตนเองซึ่งอาจจะท าให้มองว่าตนขาดการพิจารณาก่อนที่จะน าเข้าสู่
สภาฯ หรือไม่ ตนก็ขอน้อมรับว่าไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้เพียงคนเดียว 
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ดังนั้นจึงต้องหารือร่วมกันทั้งทุกฝ่ายเพ่ือความถูกต้องเหมาะสม ในเมื่อเสนอ
เข้ามาแล้วเป็นวาระที่ดูจะเร่งด่วนก็เร่งด่วน ดูจะไม่เร่งด่วนก็ไม่ได้เร่งด่วน 
เพราะฉะนั้นอ านาจพิจารณาอยู่ในมือของท่านดังนั้นท่านก็ควรจะร่วมด้วย
ช่วยกัน ในเอกสารตามที่ท่านธนดลได้อภิปรายไปในส่วนของการพิมพ์ผิดซึ่งมี
อีกหลายจุดที่พิมพ์ผิด ไม่ว่าจะเป็นหน้าแรกในบรรทัดสุดท้ายพ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง
จริงๆ แล้วควรจะเป็น พ.ศ. ๒๕๖๓ ตรงนี้ก็ผิด ในส่วนที่ท่านธนดลได้อภิปราย
ว่า ๕๐๐,๐๐๐ พิมพ์ ๐ เพ่ิมขึ้นมาตัวนึงก็จะเป็น ๕,๐๐๐,๐๐๐ หรือแม้แต่ใน
ตัวเลขต่างๆ ที่ในการโอนก็ดูจากแปลกๆ เพราะว่าถ้าจะบอกว่าไม่ถูกต้องก็
ไม่ได้เนื่องจากว่าคนที่จัดท าญัตติในวาระนี้มาก็อาจจะเป็นความเข้าใจของท่าน
ที่มองว่าเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงแล้วยอดเงินก็ควรจะเป็นเท่านี้ จากนั้นได้
สอบถามนายกเทศมนตรีว่าสรุปแล้วในระเบียบวาระนี้จะด าเนินการอย่างไรดี  

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ขอให้ทางกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและส านักปลัดเทศบาลได้ 
นายกเทศมนตรี   ให้ข้อมูลเพ่ิมเติม แล้วกข็อให้ทางสภาฯ ปรึกษากันได้เลย 

นางรักเล่  ปาละสานต์   ก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์        จัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตนขออนุญาตชี้แจงแนว 
และงบประมาณ ทางการขออนุมัติโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งทางกองยุทธศาสตร์ฯ ได้ก าหนด

แนวทางเพ่ือที่จะใช้ปฏิบัติร่วมกันทั้งองค์กรคือในส่วนของกองยุทธศาสตร์ฯ ไม่
ว่าจะเป็นการโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นอ านาจของนายกเทศมนตรี
หรืออ านาจของสภาฯ ขอความร่วมมือส่งให้กับกองยุทธศาสตร์ฯ ได้ตรวจสอบ
รายละเอียดก่อนว่าสามารถกระท าได้หรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ กรณีเสนอสภาฯ 
ไปแล้วสภาฯ อนุมัติให้ความเห็นชอบแต่ขณะเดียวกันไม่สามารถท่ีจะอนุมัติใน
ระบบ e-LAAS ได้ก็เกิดปัญหา เมื่อไม่สามารถที่จะด าเนินการในระบบ  e-
LAAS ได้ก็ต้องย้อนกลับมาขอความเห็นชอบต่อสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง เหมือนกับ
ว่าเป็นการท างานซ้ าซ้อน แต่คราวนี้เรื่องนี้ในส่วนของส านักปลัดเทศบาลเอง
ไม่ได้ส่งให้กับทางกองยุทธศาสตร์ฯ ได้ตรวจสอบ ก็เพ่ิงมาเห็นเมื่อวันที่
เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้กับกองยุทธศาสตร์ฯ เท่าที่ดูก็คือในเรื่องของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ 
ในเรื่องของข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม
โอนลดที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งแต่เป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น แล้วข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
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เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น แล้วในส่วนของ ๒ 
ข้อนี้เป็นเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเรื่องของการกันเงินก็
อาจจะใช้ระเบียบข้อ ๓๐ ก็คือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้วจะกระท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน นั้น
หมายถึ งว่ าหาก เรามีการขออนุมัติ กั น เ งิ นที่ เ ป็นอ านาจอนุมั ติ ของ
นายกเทศมนตรีก็ขอเปลี่ยนแปลงกับท่านนายกเทศมนตรี  หากการ
เปลี่ยนแปลงเป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ ก็ขออนุมัติกับสภาฯ จะกระท าได้
เฉพาะการแก้ไขเปลี่ยนแปลง แต่การโอนระเบียบฯ ไม่ได้ระบุไว้ซึ่งถ้าหากว่า
ย้อนกลับไประเบียบฯ ของปี ๒๕๔๑ มีการก าหนดไว้ว่าสามารถที่จะโอนได้
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขอชี้แจงในที่ประชุมแห่งนี้ เนื่องจากว่าระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ก็คือ e-LAAS ไม่เปิดในเรื่องของการโอนแล้วก็ในเรื่องของการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ถามว่าสามารถโอนในระบบได้หรือไม่นั้นได้เฉพาะรายการ
ที่มีการกันเงิน ก็คือมีการกันเงิน ๒ รายการเราสามารถท่ีจะโอนลดโอนเพ่ิมใน
ส่วนนี้ได้ แต่ว่าหากเป็นรายการใหม่นั้นไม่สามารถที่จะท าได้ ตามญัตติที่ทาง
ส านักปลัดเทศบาลขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งตรงนี้มองว่าไม่น่าจะใช่เรื่องของ
การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงคือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพ อันนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง แต่รายการดังกล่าวนี้ถือว่า
เป็นการโอน แล้วในเรื่องของการโอนในหมวดงบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ในเรื่องของการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรนั้นสามารถตั้งได้
หรือไม่ ตั้งได้โดยที่ตั้งจ่ายจากเงินที่ต ารวจจัดสรรมาให้เราเพราะว่าเป็น
รายจ่ายตามข้อผูกพัน สมมติว่าเขาส่งมาให้เรา ๖๐,๐๐๐ บาท เราก็ต้อง
งบประมาณไว้ที่ ๖๐,๐๐๐ บาท ถามว่าเทศบาลเราจะท ารายการอื่นได้หรือไม่ 
สามารถที่จะตั้งงบประมาณสมทบเป็นรายการอ่ืนได้หรือไม่  ท าได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่เราจะท าตามระบบการจ าแนกงบประมาณ อย่างเช่นเราจะท า
ในเรื่องของค่าวัสดุเราก็ตั้งเป็นวัสดุ ค่าใช้สอยเราก็ตั้งเป็นค่าใช้สอย ไม่สามารถ
ที่จะมาตั้งอยู่ในรายจ่ายตามข้อผูกพันตรงนี้ได้  แล้วในรายจ่ายตรงนี้ก็เป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรไม่ใช่โครงการ รายจ่ายงบกลางจะไม่มีโครงการ
จึงขอน าเรียนตามระเบียบกฎหมาย ตนไม่แน่ใจว่าในส่วนของส านัก
ปลัดเทศบาลอาจจะมีหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่ทางกองยุทธศาสตร์ฯ ไม่ได้ศึกษาก็
จะขออนุญาตให้ทางส านักปลัดเทศบาลได้อธิบายชี้แจงต่อสภาฯ 
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นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ พอท่านพูดถึงในเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล ของหนังสือสั่งการตามที่วาระนี้ได้อ้างถึง เท่าที่เปิดอ่านดูในหนังสือสั่งการที่

ท่านอ้างถึงก็ไม่มีเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับสภาฯ เป็นเรื่องของการบรรจุแผนเป็น
เรื่องของการจัดท าประเภทรายรับรายจ่ายหรือ เป็นเรื่องของโครงการ
แผนพัฒนารูปแบบของโครงการหรือใดๆ ซึ่งไม่มีค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับสภาฯ 
จากนั้นไดเ้ชิญหัวหน้าส านักปลัดเทศบาลอธิบายชี้แจงเพ่ิมเติม 

นายเพชร  โพสาราช   ประเด็นนี้จากที่ท่านประธานสภาฯ เคยเชิญตนไปหารือก่อนจะเสนอ 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ญัตติเข้ามา ท่านสอบถามว่าสามารถกระท าได้หรือไม่ ตนก็อธิบายตามข้อ

ระเบียบคืองบประมาณท่ีตั้งจ่ายไว้แล้วคืองบประมาณที่กันไว้เบิกจ่ายในหมวด
งบลงทุน เพราะว่างบประมาณปี ๒๕๖๖ รายจ่ายหมวดนี้ตั้งจ่ายอยู่ในหมวด
งบลงทุน ถ้าย้อนถามคืนไปว่าท าไมไปตั้งจ่ายในหมวดงบลงทุนก็ไม่ต้องไปฟ้ืน
ฝอยเพราะตั้งผิดตั้งแต่แรกแล้ว เมื่อตั้งจ่ายผิดมาแล้วพอปี ๒๕๖๖ ตนย้ายมาก็
ท าอะไรไม่ได้เพราะตั้งจ่ายผิดหมวดผิดประเภทไว้ ที่ท่านถามว่าท าไมไม่ท าก็
ต้องยอมรับว่ามันไม่สามารถกระท าได้มันผิดประเภทตั้งแต่ตั้งไว้แล้ว เมื่อตั้งไว้
แล้วเมื่อท าไม่ได้เราก็เห็นว่างบประมาณนี้ยังอาจจะพอใช้ประโยชน์ได้ก็ขอ
อนุมัติกันเงินไว้ก่อนเพราะว่าเป็นหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อนการกัน
เงินเมื่อปลายปี ๒๕๖๖ เพ่ือขยายกันเงินมางบปี ๒๕๖๗ เราขออนุมัติต่อสภาฯ 
เพราะว่าพอขออนุมัติต่อสภาฯ แล้วเห็นว่ามันน่าจะท าได้หรือไม่ตามระเบียบ
กฎหมาย เราก็มานั่งดูระเบียบกฎหมายในหมวดงบลงทุนเพราะว่าที่ขอขยาย
การเบิกจ่ายไว้แล้ว หากจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็นอ านาจของ
ใคร เราก็มานั่งอ่านตามข้อ ๓๐ ของระเบียบวิธีการงบประมาณ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงจากหมวดหรือจากลักษณะงานที่ตั้งไว้ผิดประเภทที่มา
ตั้งอยู่ในหมวดงบลงทุนนี้ เพ่ือเราจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงไปเป็นลักษณะ
อ่ืนหรือโอนไปเป็นลักษณะอ่ืน เราก็เข้าใจโดยสุจริตว่ามันน่าจะเป็นข้อ ๓๐ 
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาฯ เพราะท่านได้ขออนุมัติการเงินไว้แล้วและขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว ก็มีความเข้าใจแบบนี้ หนังสือตอบข้อ
หารือหลายๆ อย่างเขาก็บอกว่ามันเป็นอ านาจของสภาฯ เมื่อเป็นอ านาจของ
สภาฯ ตนก็มีวิธีการเดียวคือขออนุมัติต่อสภาฯ แต่ถ้าสภาฯ เห็นว่ายังมี
ประเด็นน่าสงสัยอะไรก็เป็นเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาฯ  จะต้องปรึกษาหารือกัน 
ท่านจะผ่านหรือไม่ผ่านหรือจะมีมติอย่างไรก็สุดแล้วท่านที่จะต้องปรึกษาหรือ
กัน นี้คือความเห็นของตน ในที่นี่มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆ ท่านหลายๆ คน
ด้วยกันก็ออกความเห็นด้วยกัน ท่านปลัดเทศบาล ท่านรองปลัดเทศบาลก็อยู่ 
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มีความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย ผู้อ านวยการกองทั้งหมดก็มีความรู้ด้าน
กฎหมาย อันนี้ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของท่านอ่ืนด้วย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ท่านหัวหน้าส านักปลัดได้ขอความคิดเห็นจากทุกฝ่ายตนก็ไม่ปิดกั้น 
ประธานสภาเทศบาล ขออนุญาตสอบถามทางผู้อ านวยการกองคลังได้หรือไม่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นใน

ระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว ด้วยว่าเทศบัญญัติงบประมาณประจ าปี 
๒๕๖๗ เราก าหนดไว้ที่ ๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สภาฯ อนุมัติไปประมาณ 
๒๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาทโดยประมาณ ซึ่งตรงนี้พอเราโอนเงินจากปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ เข้าไปมันเป็นปี ๒๕๖๗ ถ้าหากว่าวาระนี้ผ่าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 
อยู่ดีๆ งบประมาณกระโดดขึ้นมาเป็น ๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีที่มาที่ไปแต่ดู
แปลกถูกต้องหรือไม่ เพราะว่าในเทศบัญญัติก็คือ ๒๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ๆ 
เราก็โอนเงินสะสมเข้าไปเพราะว่าจริงๆ แล้วท่านก็บอกเราว่าท าไม่ได้ ท าไม่ได้
จริงๆ ก็ควรจะตกเป็นเงินสะสมตั้งแต่แรก แต่ท่านยังจะขอกันเงินไว้ทั้งที่ท่านรู้
ว่าท าไม่ได้ ความจริงงบประมาณในส่วนนี้ถ้ามองในความเป็นจริงก็คือตกเงิน
สะสมไปแล้ว เพราะวันนี้ก็ยังบอกว่าท าไม่ได้ ถ้าหากท าไปก็ผิดอยู่ดีสุดท้าย
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ก็จะตกเป็นเงินสะสม แต่อยู่ๆ เราโอนเงินสะสมนี้
ไปเป็นเทศบัญญัติปี ๒๕๖๗ เราสามารถท าได้หรือไม่ แล้วอยู่ๆ งบที่กระโดด
ขึ้นมาเป็นไปไดห้รือไม ่

นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ในประเด็นที่ท่านประธานสภาฯ ไดส้อบถามก็คือเป็นเงินที่กันไว้ของ 
ผู้อ านวยการกองคลัง ปี ๒๕๖๖ งบประมาณปี ๒๕๖๗ ที่เราตั้งไว้จะเป็นคนละส่วนกัน ในส่วนที่เป็น

เงินกันในระบบบัญชีกันเป็นรายจ่ายในค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไว้ ซึ่งในระบบ
บัญชีเขาก็จะกันเป็นรายจ่ายทั้งหมด ในระบบก็คือจะเอามาดิสก์กันเพ่ือจะตก
เป็นเงินสะสม ส่วนการมาโอนเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เงินจะโอนมา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หรือไม่นั้น ไม่มี งบประมาณ ๒๕๖๗ ก็คืองบประมาณ 
๒๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่เราตั้งจ่ายไว้สูงสุดไม่ได้เอามาเก่ียวกันงบประมาณคน
ละปีไม่ได้เกี่ยวกัน คือโดยที่ในระบบที่เท่าที่ดูกับผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 
ไม่สามารถที่จะโอนในระบบได้ แต่สามารถเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงได้ จึงขอน า
เรียนให้ทางสภาฯ ได้รับทราบ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ไม่สามารถโอนได้แต่สามารถเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงได้ เพราะฉะนั้น 
ประธานสภาเทศบาล  ค าตอบก็คือแม้ระเบียบวาระนี้ ข้อ ๑ เราจะเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น

โครงการดังกล่าวตามข้อ ๒ ก็ยังไม่ถูกต้อง อันนี้ตนขออนุญาตที่จะสรุป ซึ่ง
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ตอนนี้มีค าตอบแล้วว่าไม่ถูกต้องท่านนายกเทศมนตรีจะถอนญัตติออกไปหรือ
ว่าจะให้สภาฯ มีมตใินที่ประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ   เนื่องจากระเบียบวาระนี้อาจจะมีความไม่สมบูรณ์ในหลายแง่มุม 
นายกเทศมนตรี เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้หารายละเอียดเพิ่มเติมจากนี้ ตนจึงขออนุญาตถอนญัตติใน

ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ ออกไปก่อน  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ท่านนายกเทศมนตรีได้ขอถอนญัตติในระเบียบวาระท่ี ๓.๔ ออกไป 
ประธานสภาเทศบาล จากนั้นได้ขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออก

เสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ถอนญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงและโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในรายการที่ขอกันเงินไว้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ส านักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๕  ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ (กองช่าง) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา  
ประธานสภาเทศบาล ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (กองช่าง) จากนั้นได้เชิญ

ฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๒๓ 

 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตาม 
นายกเทศมนตรี มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ โดยมีหลักการคือ 

ตามที่เทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้จัดท าโครงการก่อสร้างพ้ืนฐาน จ านวน ๒ 
โครงการเพื่อจะด าเนินการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดังนี้ 

   ๑. โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ขก.ถ.
๓๖๐๐๖ สายบ้านศรีฐาน-บ้านเป็ด หมู่ที่ ๔, ๕, ๖, ๑๐, ๑๔, ๒๑, ๒๓ ต าบล
บ้านเป็ด อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ของบจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

   ๒. โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ขก.ถ.
๓๖๐๐๗ สายบ้านโคกฟันโปง-แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ (ทางเลี่ยงเมือง) 
ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ของบจากส านัก
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 

   จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าตาม
มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ตามหนังสือส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ที่ ทส ๑๖๒๐.๔/๖๑๔๙ ลงวันที่ ๒๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีเหตุผลคือ 

   ๑. เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
   ๒. เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบล

บ้านเป็ดและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
   ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ

อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล    
บ้านเป็ด เพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  

นายธนดล  ประเสริฐทรง    เมื่อดูในเอกสารประกอบขอส านักจัดการทรัพย์กรป่าไม้ที่ ๗ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ (ขอนแก่น) ที่ ทส ๑๖๒๐.๔/๖๑๔๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ที่ประกอบ

ในเอกสาร เขาขอเอกสารในล าดับที่ ๗ รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
บ้านเป็ด โดยมีมติเห็นชอบให้เทศบาลต าบลบ้านเป็ด ขออนุญาตเข้าท า
ประโยชน์ในเขตป่าตามมาตราที่ ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ เป็นรหัส
เดียวกันก็จริงคือรหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๓๖๐๐๖ แต่แยกย่อยขอมติเป็น 
๗ เส้นทาง เส้นทางที่ ๑ สายบ้านศรีฐานถึงบ้านเป็ด หมู่ที่ ๔ บ้านโคกฟันโปง 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๒๔ 

 

เส้นทางที่ ๒ เส้นบ้านเป็ด หมู่ที่ ๕ บ้านหัวทุ่ง ตามล าดับหมู่ที่ ๔, ๕, ๖, ๑๐, 
๑๔, ๒๑, ๒๓ เขาแยกย่อยเป็น ๗ รายการย่อย ดังนั้นตนจึงขอหารือท่าน
ประธานสภาฯ ว่าในขั้นตอนการพิจารณาลงมติเราจะรวบทั้งเส้นทางรหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๓๖๐๐๖ จากบ้านศรีฐานถึงบ้านเป็ด ทั้ง ๗ หมู่บ้านในครั้ง
เดียวเลยหรือไม่ จะมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งเอกสารหรือไม่ หรือจะต้องขอมติ
เป็นรายข้อย่อยตามล าดับหมู่ที่  ๔, ๕, ๖, ๑๐, ๑๔, ๒๑, ๒๓ ขออนุญาตน า
เรียนปรึกษาในที่ประชุมสภาแห่งนี้ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   เนื่องจากทางผู้บริหารได้เสนอญัตติเข้ามามี ๒ ช่วง ซึ่งก่อนที่จะมี 
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนอภิปรายตนขอให้ท่านได้อธิบายชี้แจงรายละเอียด

ตามที่ท่านได้เสนอญัตติเข้ามา ตามที่ท่านธนดล ประเสริฐทรง ได้อภิปรายไป 
คือจากบ้านศรีฐานไปจนถึงสุดทางเลี่ยงตนพอเข้าใจได้ว่าเป็นถนนศรีจันทร์ทั้ง
สาย แต่พอมีหมู่ที่ ๔ จึงสงสัยว่าถ้าบ้านศรีฐานถึงทางเลี่ยงเมือง หมู่ที่ ๔ อยู่
ตรงส่วนใดของโครงการ  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ตนขออนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นผู้อธิบายชี้แจง 
นายกเทศมนตรี รายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายจเร  ขุมดินพิทักษ ์   ส าหรับโครงการนี้เรามองในภาพรวมว่ามีทั้งหมดอยู่ประมาณ ๗  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๒๑ บ้านโคกฟันโปงนั้นพ้ืนที่ไม่ชัดเจน แต่การใช้

ประโยชน์คือใช้ประโยชน์ทั้ง ๒ หมู่บ้านนั่นคือเป็นเส้นถนนศรีจันทร์ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายชัยรัตน์  มัสมี    เกี่ยวกับญัตตินายกเทศมนตรีเรื่องการลาดยางตามถนนหมายเลข 
ประธานสภาเทศบาล ๓๖๐๐๖ ถนนบ้านศรีฐาน-บ้านเป็ดเป็นถนนศรีจันทร์ แต่ในข้อที่ ๒ โครงการ

รหัส ๓๖๐๐๗ จากบ้านโคกฟันโปงแยกทางหลวงนี้  ตนมีข้อสงสัยคือจากสี่
แยกโรงเรียนบ้านโคกฟันโปงจนถึงถนนเลี่ยงเมืองผ่านหมู่ที ่๔ หมูท่ี่ ๒๑ หมู่ที่ 
๑๐ จะเป็นจุดนี้หรือไม่ เพราะในเอกสารที่ส่งมานี้คือรหัส ๓๖๐๐๖ ถ้าเป็น
เส้นนี้ก็คงจะเป็นเลขท่ีเดียวกัน แต่พอมาแยกเป็น ๓๖๐๐๗ ตรงนี้เป็นข้อสงสัย
คือจากแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปงไปถึงหมู่ที ่๔ ออกไปถนนเลี่ยง
เมืองจะเป็นเส้นนี้หรือไม่ เพราะเส้นนี้ตนได้ศึกษาดูแล้วว่าเรามีโครงการที่จะ
ด าเนินการลาดยางเหมือนกัน ตนเกรงว่าจะเป็นการด าเนินการที่ซ้ าซ้อนกัน
หรือไม่ การที่เราจะอนุมัติโครงการเกี่ยวกับการขอเงินอุดหนุนในโครงการนี้
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และเรื่องป่าไม้ตั้งแต่มีการก่อสร้างถนนมาทั้งสองฝั่งก็มีโฉนดที่ดินหมดแล้วทั้ง
สองฝั่ง ตนก็ไม่เห็นมีส่วนใดทีเ่ป็นการรุกล้ าป่าไมเ้ลย 

นายจเร  ขุมดินพิทักษ ์    ขออนุญาตเพ่ิมเติมส าหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทีเ่ราขออนุมัติงบ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประมาณไปทั้งหมด ๒ โครงการ โครงการแรกคือถนนศรีจันทร์คือ ท าการ 

overlay ตั้งแต่บ้านศรีฐานมาถึงถนนศรีจันทร์เลยมาถึงสี่แยกไฟแดง อีกเส้น
หนึ่งคือโครงการที่ ๒ จากทางเข้าถนนมะลิวัลย์จากบริเวณแยกหน้าหมู่บ้าน 
เดชาจนถึงถนนเลี่ยงเมือง ๒๓๐ ส่วนที่บอกว่าเราเคยท าหรือท าถนนเส้นนี้
แล้วหรือไม่ ใช่แต่เราท าเฉพาะบางจุด แต่โครงการนี้ เราขอเงินอุดหนุน
ด าเนินการทั้งสายคือจากสามแยกถนนมะลิวัลย์บริเวณศาลาทางเข้ามาจนถึง
ทะลุถนนเลี่ยงเมือง 

นายธนดล  ประเสริฐทรง   ตนเข้าใจว่าถนนเส้น ๓๖๐๐๖ คือถนนศรีจันทร์จากบ้านศรีฐานมาถึง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ทางเลี่ยงเมืองบริเวณสี่แยกไฟแดง และถนนเส้น ๓๖๐๐๗ จากถนนมะลิวัลย์

เชื่อมถนนเลี่ยงเมืองผ่านมาหน้าวัดกองศรี ประเด็นที่ตนหารือก็คือเพ่ือให้
เป็นไปตามหนังสือของส านักจัดการทรัพย์กรป่าไม้ที่ ๗ เขาขอรายงานการ
ประชุมเห็นชอบให้เข้าท าประโยชน์ซึ่งแบ่งเป็น ๗ ช่วง 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ท่านนายกเทศมนตรีไม่ได้เสนอญัตติมาเป็นแยกเป็นช่วงตามที่ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล เสนอ ซ่ึงท่านนายกเทศมนตรีเสนอเข้ามาเพียงเท่านี้แล้วเราจะแบ่งออกให้เป็น 

๗ หัวข้อไม่ได้ อันนี้เป็นเอกสารประกอบแต่วาระมีแค่เพียงหน้าแรกเท่านั้น 

นายธนดล  ประเสริฐทรง   โดยหลักการในข้อหนึ่งโครงการก่อสร้างเสริมผิวทางถนนเส้น ขก.ถ. 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ๓๖๐๐๖ สายบ้านศรีฐาน-บ้านเป็ด หมู่ที่ ๔, ๕, ๖, ๑๐, ๑๔, ๒๑, ๒๓ เป็น

หลักการแต่วิธีการปฏิบัติเป็นภาระของสภาฯ เราที่จะสามารถจัดการได ้

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ตนเข้าใจในความปรารถนาดีของท่านเพราะเป็นการยุ่งยากของทาง 
ประธานสภาเทศบาล ผู้บริหาร แต่ทางผู้บริหารได้เสนอมาเพียงญัตติเดียวแล้วท่านจะไปแยก

พิจารณาออกเป็น ๗ ญัตติ ออกเป็นข้อย่อยในเมื่อผู้บริหารไม่ได้เสนอมา ถาม
ว่าเราจะใช้อ านาจอะไรที่จะเสนอญัตติแทนผู้บริหาร ตนเข้าใจถูกต้องหรือไม ่

นายธนดล  ประเสริฐทรง   ท่านนายกเทศมตรีได้เสนอเข้ามาญัตติเดียวแต่เสนอมา ๒ เส้นทาง  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ คือเส้น ๓๖๐๐๖ และเส้น ๓๖๐๐๗  แต่ขั้นตอนการลงมติควรจะให้สอดคล้อง

กับหนังสือสั่งการหรือไม่ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ในญัตตนิ าเสนอมาแคเ่พียง ๒ ช่วง ส่วนในรายละเอียดในหนังสือสั่งการ 
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ประธานสภาเทศบาล เป็นรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนั้นสภาฯ ก็พิจารณาเท่าที่ท่าน
นายกเทศมนตรีได้เสนอเข้ามา ท่านจะยกมืออนุมัติก็คืออนุมัติ ไม่อนุมัติก็คือ
ไม่อนุมัติ สรุปเป็นแค่สองข้อตามที่ญัตตินายกเทศมนตรีเสนอเข้ามาคือ ใน
ญัตติหน้าแรกหน้าเดียวมติที่ประชุมจึงมีแค่มติเดียว ท่านจะอนุมัติก็คืออนุมัติ 
ไม่อนุมัติก็คือไม่อนุมัติ  ส่วนรายละเอียดแนบท้ายเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาไม่ได้เกี่ยวกับการท่ีท่านจะไปยกมือว่าอนุมัติทั้งหมด ๗ ครั้ง  

จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมตนขออนุญาตสอบถามซึ่งเป็น
ข้อสงสัยเพราะว่าการอภิปรายก็คือจะต้องสนับสนุนหรือคัดค้าน แต่ในส่วน
ของตนคือข้อสงสัยว่าโครงการนี้เข้าใจว่าท่านขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ
จังหวัด ดังนั้นจังหวัดมีค าสั่งว่าการที่จะด าเนินการได้จะต้องมีมติของสภาฯ 
ซึ่งมติของสภาฯ จะต้องไปน าไปยื่นขอป่าไม้ ในค าถามที่ตนสงสัยคือในเมื่อ
คณะกรรมการกฤษฎีกาลงความเห็นแล้วว่ากรณีค าว่าการที่จะต้องไปขอตาม
มาตรา ๔๕ คือการเข้าถางป่า แต่ตอนนี้ถนนเส้นดังกล่าวไม่มีป่าถูกต้อง
หรือไม่ แล้วประเด็นที่ท่านขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของทางจังหวัด ตนไม่
แน่ใจว่าท่านขอไปในโครงการที่ระบุว่าก่อสร้างผิวทางหรือซ่อมแซมผิวทาง 
เพราะว่าถ้าถนนศรีจันทร์ไม่ใช่การก่อสร้างผิวทางเพราะว่าผิวทางเป็นผิวทาง 
Asphaltic Concrete อยู่แล้ว ดังนั้นการที่ท่านขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการของท่านจึงเป็นโครงการซ่อมแซม แต่พอท่านไประบุว่าโครงการ
ก่อสร้างจึงเป็นโครงการที่ยังไม่มีถนนจึงต้องก่อสร้างขึ้นมาใหม่ ท าให้ต้องมี
การแผ้วถางป่า มีการบุกรุกป่า จึงต้องมาขออนุมัติต่อสภาฯ ก่อนที่จะส่งเรื่อง
ไปยังจังหวัด แต่ความจริงแล้วมีถนนอยู่แล้วและเป็นเพียงการซ่อมแซม หาก
เป็นการซ่อมแซมไม่มีการแผ้วถางป่า ก็จะไม่เข้าตามมาตรา ๕๔ ของ
พระราชบัญญัติป่าไม้ ดังนั้นข้อสงสัยของตนคือในวันนี้เราก่อสร้างหรือเรา
ซ่อมแซม และเราจ าเป็นต้องขอมติจากสภาฯ หรือไม่อันนี้เป็นข้อแรก ซึ่งก่อน
หน้านั้นตนหารือกับหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างแล้วว่าตนไม่เข้าใจ 
ท าไมท่านจึงต้องขออนุมัติจากสภาฯ เพราะกรณีดังกล่าวตนมองว่าไม่ต้อง
ผ่านสภาฯ ในส่วนตัวตนเข้าใจเช่นนั้น ถ้าหากท่านด าเนินการก่อสร้างจะต้อง
มาขออนมัติเราก่อนและไปขอป่าไม้ แต่วันนี้ท่านซ่อมแซมดังนั้นการเขียน
โครงการก่อสร้างผิวถนนถูกต้องหรือไม่ เพ่ือเป็นการให้ความร่วมมือเมื่อ
ต้องการขอมติจึงต้องมีมติเพ่ือที่จะด าเนินการต่อไป และเป็นอ านาจของ
สมาชิกสภาฯ ที่จะยกมืออนุมัติหรือไม่ยกมืออนุมัติ แต่ส่วนตัวตนมองว่าเรื่อง



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๒๗ 

 

นี้ไม่ได้เกี่ยวกับสภาฯ แต่ก็มาขออนุมัติสภาฯ เพราะเป็นการซ่อมแซมไม่ได้
เป็นการก่อสร้าง  

นายประทีป  เสาผล    ในญัตติของท่านนายกเทศมนตรีเป็นญัตติ ๒ โครงการตามที่ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ประธานสภาฯ ได้อภิปรายว่าเป็นการซ่อมแซมนั้นไม่น่าจะใช่ โครงการก็ระบุ

ชัดเจนอยู่แล้วว่าโครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนน
เส้นบ้านศรีฐาน-บ้านเป็ด หมู่ที่  ๔, ๕, ๖, ๑๐, ๑๔, ๒๐, ๒๑ และ ๒๓ 
โครงการที่ ๒ คือก่อสร้างเสริมผิวทางท่านต้องเข้าใจว่าเสริมผิวทางคงไม่ใช่
ซ่อมแซมอย่างแน่นอน เส้นสายบ้านโคกฟันโปงถึงทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ 
ในความคิดตนคือในญัตตินี้ของท่านนายกเทศมนตรีอยากจะท าให้มีความ
ถูกต้องตามระเบียบการใช้พ้ืนที่ของป่าไม้ก็จะพ่วงไปอีกญัตติคือญัตติต่อไปใน
การที่จะขอใช้ให้ถูกต้องตามระเบียบ หลายท่านก็ได้อภิปรายไปพอสมควรตน
คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ของบจากส่วนกลาง เพ่ือให้มีความ
ถูกต้องตามระเบียบฯ ตามที่ท่านธนดล ประเสริฐทรง ได้อภิปรายไป ตนคิดว่า
เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของท่านสมาชิกสภาฯ ในการที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติญัตตินี้ 
เพ่ือความเจริญของถนนเส้นนี้ถือว่าเป็นเส้นดั้งเดิมและช ารุดมากพอสมควร  
ตนว่าญัตตินี้ท่านนายกเทศมนตรีเสนอมาถูกต้องแล้วในการเสริมผิวถนนไม่ได้
เป็นการซ่อมแซมถนน 

 นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขึ้นอยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านว่าจะเป็นการก่อสร้างหรือซ่อมแซม 
ประธานสภาเทศบาล เพราะว่า เป็นมุมมองที่มองกันคนละมุม ท่านอาจจะมองว่าเป็นการก่อสร้างแต่

ตนมองตามหลักของกฎหมายตามกฤษฎีกาที่ระบุไว้ เมื่อกฤษฎีการะบุว่าเรา
จะต้องมาขออนุญาตต่อสภาฯ กรณีมีการแผ้วถางป่าตนมองว่ายังไม่มีถนนจึง
ใช้ค าว่าก่อสร้าง ส่วนมติที่ประชุมเป็นอ านาจของท่านสมาชิกสภาฯ แต่ละ
ท่านตนไม่ก้าวล่วง ตนมีข้อซักถามอีกประเด็นคือทางจังหวัดได้มีการวางท่อ 
ครอส (ท่อระบายน้ ารูปสี่เหลี่ยม BOX CULVERTS) ในถนนศรีจันทร์ ซึ่งเป็น
เส้นที่เราขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและมีการขุดบางส่วนที่เป็นส่วนของ
ถนนลาดยางเพ่ือท าการวางท่อ ดังนั้นในส่วนนี้ตนขอทราบรายละเอียดเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการพิจารณาว่าในส่วนที่จังหวัดได้ด าเนินการไปนั้นจะคืนให้เรา
หรือไม่ แล้วในส่วนที่ เราด าเนินการต่อจะต้องรอจังหวัดอนุมัติหรือใช้
งบประมาณเดียวกันเลย เป็นข้อมูลที่ตนสงสัยและขอสอบถามต่อว่าในเมื่อ
จังหวัดขุดวางท่อดังนั้นทางจังหวัดก็ต้องมาซ่อมแซมให้ก็ไม่เห็นต้องขอเรา แต่
พอเราไปของบจากจังหวัดมาท าไมเรากลับต้องมาขออนุญาตป่าไม้ 
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นายจเร  ขุมดินพิทักษ ์     ตามหนังสือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  การบริหารพัสดุ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ค านิยามของค าว่าการก่อสร้าง 

จะมีอยู่ ๔ นิยาม คือ ๑. งานซ่อมแซม ๒. งานปรับปรุง ๓. งานต่อเติม และ
๔. งานรื้อถอน ถือว่าเป็นงานก่อสร้างนี้คือค านิยามตามค าวินิจฉัย ส่วนของ
งานทีโ่ยธาธิการและผังเมืองด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมถนนเส้นศรีจันทร์
ซึ่งผิวเดิมเป็น Asphaltic Concrete ถ้าหากด าเนินการเสร็จแล้ว เขาจะคืน
สภาพให้เป็น Asphaltic Concrete ตามสภาพเดิม 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  หมายถึงว่าเราไปท าส่วนเชื่อมใช่หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจเร  ขุมดินพิทักษ ์   เขตทางตัวนี้ประมาณ ๑๓ เมตรในส่วนที่เราปูใหม่ทับกับของเดิม   
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ของโยธาธิการอยู่แล้ว รับประกันผลงานประมาณ ๒ ปี ซึ่งโครงการดังกล่าว

เป็นงานก่อสร้างถ้าจะให้ตนอธิบายชี้แจงน่าจะเป็นเรื่องยาวในอนาคต 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  เป็นเพียงข้อสงสัยท่านแจ้งว่ามันทับไปหรือเชื่อมกัน ตนก็เข้าใจได้ว่า 
ประธานสภาเทศบาล เชื่อมกัน แต่ถ้าท่านไปท าทับก็เสียดายงบประมาณที่ทางโยธาธิการมา

ซ่อมแซมให้เรา จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฎว่าไม่มี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ 
๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
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มติที่ประชุม เห็นชอบให้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตาม
มาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ท้องที่ต าบล    
บ้านเป็ด อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

   ๓.๖  ขอความเห็นชอบการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณบึงกีสาธารณประโยชน์ 
(กองการศึกษา) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ ขอความเห็นชอบการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
ประธานสภาเทศบาล บริเวณบึงกีสาธารณประโยชน์ (กองการศึกษา) 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการขอใช้ที่ดินสาธารณ 
นายกเทศมนตรี  ประโยชน์บริเวณบึงกีสาธารณประโยชน์  โดยมีหลักการคือ ทบวงทาง

การเมือง ประสงค์ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
๒๕๔๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว ๕๖๐๘ ลงวันที่ 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการใช้หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน   

เทศบาลต าบลบ้านเป็ดถือเป็นทบวงทางการเมืองประสงค์ขอใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันคือ ที่ดินสาธารณประโยชน์
บริเวณบึงกีสาธารณประโยชน์ตามหลักฐานหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
(น.ส.ล.) เลขที่ ๕๑๑๖ มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๒๘๓ ไร่ ๒๑.๔ ตารางวา โดยขอใช้
ทั้งหมด ๑๖ ไร่ ๗๘.๓ ตารางวา บริเวณบึงกีสาธารณประโยชน์ ต าบลบ้านเป็ด 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว 
๕๖๐๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดในการใช้หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยได้ด าเนินตามขั้นตอนและ
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบก าหนด ดังนี้ 

๑. ได้จัดประชุมประชาคมราษฎรในพ้ืนที่/ราษฎรที่เคยใช้ประโยชน์
ร่วมกัน เพ่ือขอความเห็นในการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยเทศบาล
ต าบลบ้านเป็ดได้จัดประชุมประชาคมบริเวณบึงกีสาธารณประโยชน์ ต าบล
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บ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา 
๑๗.๐๐ น. ณ สนามกีฬาบึงกี หมู่ที่ ๓ บ้านเป็ด การขออนุญาตใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ตามหลักฐานหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ 
๕๑๑๖  มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๒๘๓ ไร่ ๒๑.๔ ตารางวา โดยขอใช้พ้ืนที่ทั้งหมด ๑๖ 
ไร่ ๗๘.๓ ตารางวา เพ่ือก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บึงกี และก่อสร้าง
สนามฟุตบอลบ้านเป็ด พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ให้
เหมาะสมส าหรับเป็นสถานที่ใช้ในการออกก าลังกาย ตลอดจนการจัดการ
แข่งขันกีฬาและส าหรับการบริการใช้ประโยชน์ร่วมกันของชาวต าบลบ้านเป็ด 
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณบึงกี
สาธารณประโยชน์ รายละเอียดดังนี้   

๑.๑ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์และลานกีฬาชุมชนบึงกี ขนาดพ้ืนที่ 
๔,๗๒๐ ตารางเมตร ประกอบด้วย 

๑.๑.๑ สนามฟุตบอล หญ้าเทียม ขนาดพ้ืนที่ ๓๒ เมตร x ๕๓ เมตร 
(๑,๗๔๙ ตารางเมตร) 

๑.๑.๒ สนามเอนกประสงค์ สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเลย์บอล 
ขนาดพ้ืนที ่๑๖ เมตร x ๓๐ เมตร (๕๑๐ ตารางเมตร) 

๑.๑.๓ สนามตะกร้อและแบดมินตันขนาดพ้ืนที่ ๑๖.๒๐ เมตร x 
๑๔.๔๐ เมตร (๒๓๓.๒๘ ตารางเมตร)  

๑.๑.๔ ลานกิจกรรมและสนามเด็กเล่น ขนาดพ้ืนที่ ๖๓๑ ตารางเมตร 
๑.๑.๕ ลู่วิ่งยางด า ขนาดพ้ืนที่ ๘๘๓ ตารางเมตร 
๑.๑.๖ หญ้าเทียมพร้อมจัดสวน ขนาดพ้ืนที่ ๗๑๑.๗๒ ตารางเมตร 
๑.๑.๗ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ขนาดพ้ืนที่ ๖ 

ไร่ ๑ งาน ๒๘๒.๒ ตารางเมตร 
      ๑.๒ ก่อสร้างสนามฟุตบอลบ้านเป็ด พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่ง

สาธารณูปโภคต่างๆ ขนาดพ้ืนที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๓๕๑ ตารางเมตร 
๒. เสนอต่อสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการขอ

ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณบึงกีสาธารณประโยชน์ ตามหลักฐานหนังสือ
ส าคัญส าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ ๕๑๑๖ ตามมาตรา ๙ แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

             ๓. การยื่นค าขอ ตามแบบ ทด.๖๔ ให้ยื่นต่อส านักงานที่ดินจังหวัด
สาขาขอนแก่น พร้อมเอกสารประกอบดังนี้ 
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       ๓.๑ เขียนแผนงาน / โครงการ โดยแสดงเหตุผลความจ าเป็น 
วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการงบประมาณตลอดจนรายละเอียดของกิจการต่างๆ 
โดยจะต้องสอดคล้องกับเนื้อที่ที่ก าหนด 

       ๓.๒ ก าหนดแผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของที่ดินที่ขอ สถานที่ส าคัญ 
และเส้นทางคมนาคมบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ พร้อมภาพถ่ายรอบแปลงที่ดิน 

ดังนั้น การขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริ เวณบึงกีสาธารณ 
ประโยชน์ จึงต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือให้
ความเห็นให้ทบวงการเมือง (เทศบาลต าบลบ้านเป็ด) ใช้ประโยชน์ในราชการใน
ที่ดินแปลงดังกล่าวเห็นสมควรหรือไม่ จ านวนเท่าใด 

โดยมีเหตุผลคือ ตามที่เทศบาลต าบลบ้านเป็ดมีความประสงค์ขอใช้
ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณบึงกีสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินประเภทส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน แปลงที่ดินสาธารณประโยชน์
ตามหลักฐานหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ ๕๑๑๖ มีพ้ืนที่
ทั้งหมด ๒๘๓ ไร่ ๒๑.๔ ตารางวา โดยขอใช้ทั้งหมด ๑๖ ไร่ ๗๘.๓ ตารางวา 
เพ่ือก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บึงกี และสนามฟุตบอลบ้านเป็ด พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ  

   และในการนี้ ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นในคราวประชุมเม่ือวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สนามกีฬาบึงกี หมู่ที่ ๓ บ้านเป็ด ได้ให้
ความเห็นชอบให้ใช้พ้ืนที่ทั้งหมด ๑๖ ไร่ ๗๘.๓ ตารางวา เพ่ือก่อสร้างลาน
กีฬาอเนกประสงค์บึงกี และก่อสร้างสนามฟุตบอลบ้านเป็ด พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ให้เหมาะสมส าหรับเป็นสถานที่ใช้ในการออก
ก าลังกาย ตลอดจนการจัดการแข่งขันกีฬา และส าหรับการบริการใช้
ประโยชน์ร่วมกันของชาวต าบลบ้านเป็ด ดังมีรายละเอียด 

   ๑. ก่อสร้างลานอเนกประสงค์และลานกีฬาชุมชนบึงกี ขนาดพ้ืนที่ 
๔,๗๒๐ ตารางเมตร ประกอบด้วย 

๑.๑ สนามฟุตบอล หญ้าเทียม ขนาดพ้ืนที่  ๓๒ เมตร x ๕๓ เมตร 
(๑,๗๔๙ ตารางเมตร) 

๑.๒ สนามเอนกประสงค์ สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเลย์บอล 
ขนาดพ้ืนที ่๑๖ เมตร x ๓๐ เมตร (๕๑๐ ตารางเมตร) 

๑.๓ สนามตะกร้อและแบดมินตันขนาดพ้ืนที่ ๑๖.๒๐ เมตรx๑๔.๔๐ 
เมตร (๒๓๓.๒๘ ตารางเมตร)  

๑.๔ ลานกิจกรรมและสนามเด็กเล่น ขนาดพ้ืนที่ ๖๓๑ ตารางเมตร 
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๑.๕ ลู่วิ่งยางด า ขนาดพ้ืนที่ ๘๘๓ ตารางเมตร 
๑.๖ หญ้าเทียมพร้อมจัดสวน ขนาดพ้ืนที่ ๗๑๑.๗๒ ตารางเมตร 
๑.๗ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ขนาดพ้ืนที่ ๖ ไร่ 

๑ งาน ๒๘๒.๒ ตารางเมตร 
   ๒. ก่อสร้างสนามฟุตบอลบ้านเป็ด พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่ง

สาธารณูปโภคต่างๆ ขนาดพ้ืนที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๓๕๑ ตารางเมตร 
`   ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว จึงขอเสนอญัตติเพ่ือขอความ

เห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือให้ความเห็นชอบการขอใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์บริเวณบึงกีสาธารณประโยชน์ หนังสือส าคัญส าหรับที่
หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ ๕๑๑๖ โดยขอใช้พ้ืนที่ทั้งหมด ๑๖ ไร่ ๗๘.๓ ตารางวา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
อนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๕๑๑.๓/ว ๕๖๐๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
เรื่องหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการใช้หรือ
ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมือง
ใช้ร่วมกัน ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติตอ่ไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาฯ จะอภิปรายซักถามตนขอให้ทางผู้บริหารให้ 
ประธานสภาเทศบาล  ข้อมูลเพ่ิมเติมได้หรือไม่ว่าเนื้อที่จ านวน ๑๖ ไร่ ตามเอกสารที่ได้เสนอมาใน

ส่วนของพ้ืนที่เริ่มจากจุดใดถึงจุดใดเพราะอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันว่าจากตลาด
เดิมคือเริ่มจากตลาดลงไปหรือว่าสนามฟุตบอลเก่าหรือสนามที่เป็นสนามหญ้า
ลงไปจนถึงสุดบึงกีเพราะในแผนที่ไม่ค่อยชัดเจน 

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ตนขออนุญาตให้ท่านรองปลัดฯ คมสินธุ์ และผู้อ านวยการกองช่างได้ 
นายกเทศมนตรี   อธิบายชี้แจงเพ่ิมเติมต่อที่ประชุม 

ส.ต.อ.คมสินธุ์  ประสมพืช  ตามท่ีเราได้ท าการลงประชาคมเม่ือวันพุธที่ ๓๑ ที่ผ่านมาเรื่องการ 
รองปลัดเทศบาล ขอใช้ทีส่าธารณประโยชน์บึงกี แบบแปลนในวันนั้นหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

และผังเมืองเป็นคนด าเนินการท าแบบแปลนและได้น าเสนอในที่ประชุมในวัน
นั้น มีผู้น าชุมชนและชาวบ้านได้มาประชุมในวันนั้น รายละเอียดของญัตติ 
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้อธิบายชี้แจงไปแล้ว ส่วนรายละเอียดที่ท่าน
ประธานสภาฯ ได้สอบถามมานั้นตนไม่สามารถตอบได้ว่าเริ่มจากจุดใดถึงจุด
ใดเพราะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่กองช่างที่ได้น าเสนอในวันนั้น 
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นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ด้วยวิธีการน าเสนอท่านควรจะต้องระบวุ่าทิศเหนือเริ่มจากจุดใด 
ประธานสภาเทศบาล ทิศตะวันออกเริ่มจากจุดใด ทิศใต้เริ่มจากจุดใด และทิศตะวันตกเริ่มจากจุดใด 

เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาของสภาฯ ถ้าท่านระบุมาแค่เพียงว่าเนื้อที่ ๖ 
ไร่ เราก็ไม่สามารถทราบได้ว่าตามแผนที่เริ่มจากจุดใดไปถึงจุดใด สิ้นสุดที่
ตรงไหนเพราะฉะนั้นในการพิจารณาต้องมีข้อมูลประกอบ ขออนุญาต
สอบถามในญัตติที่พิมพ์มาในวรรคที่สองเทศบาลต าบลบ้านเป็ดถือเป็นทบวง
ทางการเมือง จนมาถึงบรรทัดที่ ๔ ในวันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา 
๑๗.๐๐ น. นั้น ตนขออนุญาตที่ประชุมและผู้บริหารให้ตัดส่วนนี้ออกได้หรือไม่ 
เนื่องจากว่าเมื่ออ่านแล้วจะเข้าใจว่าขอใช้ทั้งหมดเป็นเนื้อที่เท่าไร บริเวณใด 
ในวันที่นั้น ท าให้เข้าใจว่าท่านจะขอใช้ที่สาธารณประโยชน์เพียงแค่วันนี้
เท่านั้นหรือไม่ ความจริงแล้วท่านขอใช้เป็นการถาวรถูกต้องหรือไม่ พอท่านใส่
มาแบบนี้ท าให้เข้าใจว่าท่านขอใช้เพียงวันนี้วันเดียวเท่านั้น  

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ตนขออนุญาตในที่ประชุมตัดข้อความในส่วนที่ท่านประธานสภาฯ ได้ 
นายกเทศมนตรี   น าเสนอ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ขอสอบถามท่านผู้อ านวยการกองช่างว่าท่านได้ลงประชาคมด้วย 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม ่ช่วยอธิบายชี้แจงให้ทางสมาชิกสภาฯ ได้ทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมใน

ระหว่างที่เรารอแบบแปลนพ้ืนที่ จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายสุพล  โต๊ะปั้ง   ตนมีข้อสงสัยเพราะว่างบประมาณที่ผ่านเทศบัญญัติในวันนั้นในการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ประชุมประชาคมเข้าใจว่ามีในเทศบัญญัติหลายอย่างซึ่งท่านนายกเทศมนตรี 

ได้แจ้งว่าท าการปลูกหญ้าอย่างเดียว แต่มาวันนี้ก่อนที่เราจะอนุมัติให้ท า
โครงการเราเคยอนุมัติการถอนสภาพหรือขอใช้ที่บึงกีบ้านเป็ดไปแล้ว สถานที่
ตรงนี้ในที่ประชุมท าแผนมีการระบุว่าเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ถ้าตนจ าไม่ผิดตรงนี้
เป็นเรื่องหารือซึ่งเป็นข้อสงสัยมาจนถึงวันนี้และแผนพัฒนาของเราก็ผ่านไป
ด้วยดี ท่านนายกเทศมนตรีมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาต าบล
บ้านเป็ด ในวันนี้มาขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ผ่านการอนุมัติจากสภาฯ เรา 
ตนขอสอบถามว่าเกี่ยวข้องกับที่เราได้อนุมัติไปก่อนหน้าแล้วหรือไม่ส าหรับ
งบประมาณในเทศบัญญัติ ๘๐๐,๐๐๐ บาท กับที่ท าญัตติเข้ามาในสภาฯ วันนี้
ที่จะสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์หลายๆ อย่างที่ทราบรายละเอียด และมีอีก
หลายอย่างที่ตนไม่ทราบรายละเอียด ตนมีข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่   
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และการที่ เราจะไปก่อสร้างในตอนนั้นเราได้ท าการขออนุญาตใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์บึงกีหรือไม่ 

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ตนขอตอบเป็น ๒ ส่วนคือ วันนั้นที่ตนได้อธิบายชี้แจงเรื่องการอนุมัติ 
นายกเทศมนตรี โครงการไป ๘๐๐,๐๐๐ กว่าบาทนั้น ตนไม่แน่ใจและขอถอนค าพูดในเรื่อง

ของการปลูกหญ้าเพียงอย่างเดียว และขออนุญาตไปตรวจสอบข้อมูลก่อนว่า
ปลูกหญ้าและซ่อมบ ารุงด้านอ่ืนด้วยหรือไม่ ซึ่งหากเป็นไปตามนั้นไม่ได้มีหญ้า
อย่างเดียวจะมีการซ่อมบ ารุงเรื่องรั้ว ศาลา เรื่องอะไรอีกหลายๆ อย่างตาม
รายละเอียดที่ได้แจ้งไป ตรงนี้จะเป็น ๒ ส่วน ในเรื่องของเนื้อที่ ๑๖ ไร่กว่าคือ
ในส่วนของสนามฟุตบอล สนามฟุตบอลจะมีอยู่  ๒ ส่วนคือส่วนแรกจะใช้
งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ที่ทางสภาฯ เราได้ขออนุมัติไปแล้ว ส่วนที่ 
๒ เป็นการท าขึ้นมาใหม่หมดเลยเป็นการก่อสร้างสเตเดียมจะเป็นอีกวาระหนึ่ง
ยังไม่ได้น าเสนอเข้ามา ส่วนที่  ๒ ใน ๑๖ ไร่กว่าจะรวมถึงลานบึงกีด้วย
ในตอนนี้เราจะขออนุญาตเฉพาะลานกีฬาบึงกีก่อนซึ่งจะเป็นคนละส่วนกับ
งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ในส่วนการขอใช้พ้ืนที่ทั้งหมดจะเป็นการขอ
รวมทั้งสนามฟุตบอลไปด้วยเลยรวมแล้วเป็นเนื้อที่ ๑๖ ไร่กว่า 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล เนื่องจากไม่มีใครสามารถตอบข้อซักถามได้เกี่ยวกับแนวเขตจริงๆ แล้วในการ

เสนอญัตติที่ส่งมาแล้วท่านต้องใส่รายละเอียดมาในญัตติด้วยเพราะมีความ
จ าเป็นที่จะต้องระบุว่าทิศเหนือถึงจุดใด ทิศใต้ถึงจุดใด ทิศตะวันตกและ
ตะวันออกถึงจุดใด จากนั้นได้เชิญหัวหน้าฝ่ายควบุคมอาคารและผังเมืองได้
ชี้แจงรายละเอียดที่ได้ซักถามต่อที่ประชุม 

นายนันทพจน์  บุญประสิทธิ์  ตามญัตตินายกเทศมนตรีที่ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์บึงกีจะมีเนื้อที่ 
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและ ประมาณ ๗ ไร่ เป็นเนื้อที่สนามกีฬาเดิม ส่วนที่ ๒ คือส่วนที่เป็นลานกิจกรรม 
ผังเมือง    เดิมมีเนื้อท่ี ๙ ไร่ รวมแล้วจะเป็นเนื้อท่ีประมาณ ๑๖ ไร่เศษ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ตนอยากทราบว่าทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะออก ทิศตะวันตกเริ่มจากจุด 
ประธานสภาเทศบาล  ใดถึงจุดใด 

นายนันทพจน์  บุญประสิทธิ์  ทิศเหนือบริเวณตลาดเดิม ทิศตะวันออกติดบึงกีสาธารณประโยชน์ 
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและ ซ่ึงเป็นหนองน้ า ด้านซ้ายมือทิศตะวนตกติดทางสาธารณประโยชน์ 
ผังเมือง     
นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  จุดสิ้นสุดถึงบึงด้านหลังเลยหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   
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นายนันทพจน์  บุญประสิทธิ์  ไม่ถึงจะสิ้นสุดเฉพาะพ้ืนที่ที่มีรั้วรอบเขตที่ชัดเจน 
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและ  
ผังเมือง     

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ไม่ถึงพ้ืนที่ทีเ่ป็นแปลงเกษตรใช่หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายนันทพจน์  บุญประสิทธิ์  ไม่ถึงจะสิ้นสุดที่สนามฟุตบอลเดิม 
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและ  
ผังเมือง     

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  กล่าวคือจากเขตตลาดที่เป็นถนนมาถึงสนามฟุตบอลเดิมที่มีถนน 
ประธานสภาเทศบาล คั่นด้านหลัง ขอให้ทางฝ่ายบริหารใส่รายละเอียดมาในญัตติด้วยเพ่ือประกอบ

ในการพิจารณา จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๙ งด
ออกเสียง ๓ 
เห็นชอบ ๙ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โต๊ะปั้ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปัศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ์  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 
งดออกเสียง ๓ เสียง คือ  

๑. นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน์  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและไม่ขัดข้องให้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดใช้ประโยชน์ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์บริเวณบึงกีสาธารณประโยชน์ หนังสือส าคัญส าหรับที่
หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ ๕๑๑๖ จ านวน ๑๖ ไร่ ๗๘.๓ ตารางวา เพ่ือก่อสร้าง
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ลานกีฬาอเนกประสงค์บึงกี และสนามฟุตบอลบ้านเป็ด พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
นายกเทศมนตรี ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้

ด าเนินการอนุมัติและประกาศใช้ไปแล้วนั้น ดังนั้นเพ่ือให้การด า เนินการ
ดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอรายงานการประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ อนุมัติและ 
ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเพื่อทราบต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงได้ศึกษาและทราบถึงการประกาศใช้แล้ว 
จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถาม
หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงได้น าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ 
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
นายกเทศมนตรี ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านเป็ดได้

ด าเนินการอนุมัติและประกาศใช้ไปแล้วนั้น ดังนั้นเพ่ือให้การด า เนินการ
ดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอรายงานการประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ อนุมัติและ 
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ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลบ้านเป็ดเพื่อทราบต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงได้ศึกษาและทราบถึงการประกาศใช้แล้ว 
จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถาม
หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงได้น าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาล (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลต าบล

บ้านเป็ด (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) จากนั้นได้เชิญฝ่ายบริหารอธิบาย
ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
นายกเทศมนตรี ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลต าบล   

บ้านเป็ด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาล 
ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
รายละเอียดดังนี้ 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
บ้านเป็ด ได้ประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลแผน เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม 
๒๕๖๖ และมีความเห็นว่าควรมีการด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนพัฒนาที่
วางไว้ เพ่ือจะได้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของ
เทศบาลต าบลบ้านเป็ด มีโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
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๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๑๙๙ โครงการ 
งบประมาณ ๒๔๖,๐๔๑,๗๓๐ บาท มีการน าโครงการไปสู่การปฏิบัติโดย
จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๑๕๓ 
โครงการ งบประมาณ ๑๐๙,๕๕๒,๐๖๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒ 
โครงการ งบประมาณ ๙๗๐,๐๐๐ บาท รวมทั้ งสิ้น ๑๕๕ โครงการ 
งบประมาณ ๑๑๐,๕๒๒,๐๖๐ บาท โดยสามารถด าเนินการได้จริง จ านวน 
๑๒๐ โครงการ งบประมาณ ๙๗,๒๘๘,๕๐๒ บาท การประเมินความพึงพอใจ
ต่อการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเป็ดโดยภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๔๐๐ คน โดยเรียงล าดับดังนี้ พึงพอใจมาก ร้อย
ละ ๔๕.๘๕, พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ ๒๗.๗๕, พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 
๒๒.๓๐, พึงพอใจน้อย ร้อยละ ๒.๑๐ และพึงพอใจน้อยที่สุด ร้อยละ ๒.๐๐ 
ตามล าดับ 

   ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
บ้านเป็ดได้ ให้ข้อเสนอแนะไปยังผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดท าแผนฯ เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของโครงการ และใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป 
ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะประจ าปี ๒๕๖๖ ดังนี้ ในการด าเนินโครางการต่างๆ ควร
มีการประเมินผลการด าเนินงานของโครงการเพ่ือจะได้รู้ถึงปัญหาหรือ
อุปสรรคส าหรับน าไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ขอได้โปรดน าา
เสนอต่อทีป่ระชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเพื่อทราบต่อไป 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ระเบียบวาระท่ี ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาเทศบาล (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลต าบล

บ้านเป็ด ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ท่านสมาชิกสภาฯ คงได้ศึกษา
มาแล้ว จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
ซักถามหรือไม ่ปรากฏว่าไม่มี จึงได้น าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืนๆ 
นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอ่ืนๆ ก่อนที่ท่านสมาชิกสภาฯ จะได้อภิปราย  
ประธานสภาเทศบาล ในวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืนๆ ตนขอหารือในประเด็นที่ทางคณะผู้บริหารได้เสนอ

ญัตติเข้ามา เนื่องจากว่าด้วยห้วงของเวลาที่ไม่สามารถน าบรรจุเข้าในรอบนี้ได้ 
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จึงขอหารือกับท่านสมาชิกสภาฯ ว่าจะพร้อมส าหรับการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ได้วันใดจึงจะครบองค์ประชุม แต่จะได้มีหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสารการประชุมส่งไปให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านต่อไป ใน
เบื้องต้นตนขอหารือว่าท่านเห็นควรก าหนดวันเพ่ือนัดประชุมครั้งถัดไป 
จากนั้นได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่งานการประชุมและกิจการสภาว่าเอกสาร
ต่างๆ พร้อมทีจ่ะส่งได้วันใด 

นางสาวธิดารัตน์ นาคะเจรญิ   หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมพร้อมจัดส่งไดใ้น  
นักจัดการทั่วไปช านาญการ  วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ขอสอบถามท่านสมาชิกสภาฯ ว่าทุกท่านจะสะดวกครบองค์ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ได้วันใด หรือจะประชุมในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เลย ซ่ึงท่านจ าเป็นต้อง

ใส่ชุดสีกากี ในเมื่อท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านไม่ขัดข้องจึงขอนัดประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และได้สอบถามท่านนายกเทศมนตรีว่าาท่านติดภารกิจที่
ใดหรือไม่ เพราะในวันประชุมท่านเป็นผู้เสนอญัตติเข้ามาท่านจ าเป็นต้องอยู่
ในที่ประชุมด้วย จากนั้นจึงนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ 
น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้าน
เป็ด การแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบสีกากี ส่วนเอกสารเชิญประชุมทาง
เจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งให้ทุกท่านอีกครั้งในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จากนั้น
ได้เชิญหัวหน้าฝ่ายอ านวยการได้แนะน าการแต่งกายเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้แก่สมาชิกสภาฯ 

จ.อ.อภิชาติ  พ่วงฉ่ า     ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว  
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  ๑๖๕๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งกายเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

พระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ 
รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยการขอความร่วมมือจากบุคลากรในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยสีเหลืองประดับเข็มที่ระลึกพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ หรือประดับ
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ (กรณีมีเข็มที่ระลึกพระราชพิธีฯ หรือตรา
สัญลักษณ์ให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยสีเหลือง) แทนการแต่งกายปกติในทุกวัน
จันทร์ที่เป็นวันท าการ รวมทั้งในวันหรือโอกาสอ่ืนที่เหมาะสม และแต่งกาย
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เครื่องแบบกากีคอพับในทุกวันอังคารที่เป็นวันท าการ กล่าวคือวันจันทร์ให้แต่ง
กายด้วยเสื้อเหลืองและ/หรือผ้าไทยสีเหลือง ส่วนวันอังคารจะเป็นชุด
เครื่องแบบสีกากี ส าหรับการประดับเข็มที่ระลึกในส่วนเครื่องแบบสีกากีให้
ประดับไว้ที่อกเสื้อด้านขวาเหนือป้ายชื่อทั้งบุรุษและสตรี ส าหรับชุดเครื่องแบบ
ปกติขาวหรือชุดขาวบุรุษประดับที่อกเสื้อด้านขวาเหนือกระเป๋าเสื้อ สตรีให้
ประดับที่อกเสื้อด้านขวาเช่นกัน ส าหรับชุดสากลหรือที่เราเรียกว่าชุดสูทให้
ประดับที่รังดุมคอพับของเสื้อชั้นนอกเบื้องซ้ายของบุรุษและสตรี ส าหรับชุดสูท
นั้นตามที่หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลใส่แบบนี้คือถูกต้อง ส าหรับชุดสุภาพผ้าไทย
สากลนิยมให้กลัดอกเสื้อเบื้องซ้ายทั้งบุรุษและสตรี ส าหรับสตรีตัวอย่างตามที่
ท่ านประธานสภาฯ ใส่และส าหรับสุภาพบุรุ ษตามที่ ท่ านเลขานุการ
นายกเทศมนตรีใส่ ส าหรับการประดับเข็มให้ท่านสังเกตว่าถ้าท่านประดับ ๒ 
เข็ม จะเป็นเข็มเฉลิมฉลอง ๖๐ พรรษาสีเหลืองคูก่ับเข็มราชาภิเษกที่เป็นหยดน้ า
ให้ท่านสังเกตเข็มสีเหลืองจะต้องอยู่ด้านในเสมอ ถ้าท่านติดด้านซ้ายจะต้องอยู่
ด้านใน ถ้าติดด้านในชุดเครื่องแบบก็ต้องติดด้านในเหมือนกัน ตัวอย่างตามที่
ท่านประธานสภาฯ ท่านหัวหน้าส านักปลัดทศบาล ท่านเลขานายกเทศมนตรีคือ
ตัวอย่างที่ถูกต้อง ตนขออนุญาตน าเรียนเพ่ือทราบ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ตนขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติมว่าพอมีเข็ม ๗๒ พรรษาแล้วเราจะ 
ประธานสภาเทศบาล ต้องเอาเข็ม ๖๐ พรรษาออกหรือไม่ อย่างไร 

จ.อ.อภิชาติ  พ่วงฉ่ า      คงจะต้องรอหนังสือสั่งการเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ             

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ทีส่อบถามเนื่องจากว่าเหรียญ ๗๒ พรรษาเริ่มมีจ าหน่ายแล้ว จึงขอ 
ประธานสภาเทศบาล สอบถามไว้ก่อนว่าเราจะต้องติดอย่างไร จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิก

สภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ หรือไม ่

นายธนดล  ประเสริฐทรง     ตนขอแสดงความจ านงทางวาจาเพ่ือขอลาออกจากคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ตรวจรายงานการประชุม          

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ขอให้ท่านธนดลท าเป็นหนังสือเข้ามาเพ่ือลาออก แล้วในวาระการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมรอบหน้าจะได้มีวาระการประชุมเพ่ือสรรหาคณะกรรมการตรวจ

รายการการประชุมเพ่ิมเติม เนื่องจากว่าท่านสมาชิกสภาฯ ได้ลาออก จากนั้น
ได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม
หรือไม ่
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นายธนดล  ประเสริฐทรง   ตนขอหารือในที่ประชุมว่าการที่ตนแถลงโดยวาจาก็ถือว่าเป็น 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  หลักฐานต่อท่ีประชุมและคณะผู้บริหารแล้ว 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ถ้าท่านคิดว่าถูกต้องก็คงจะถูกต้อง ตนเพียงคิดว่าการแถลงด้วยวาจา 
ประธานสภาเทศบาล แล้วควรจะต้องท าเป็นหนังสือหรือที่มีการลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร 

ถ้าท่านคิดว่าแถลงโดยวาจาถูกต้องก็ถูกต้อง ส่วนตนมองว่าการจะลาออกจาก
ต าแหน่งใดก็ควรมีลายมือเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการลงลายมือชื่อจึงจะ
ถูกต้อง จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเรื่อง
อ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม ่

นายเจษฎา  ชัยมงคล    ตนขออนุญาตน าเรียนปัญหาความมืดมนของบ้านเป็ดซึ่งตอนนี้ 
เลขานุการสภาเทศบาล  มืดมนมาก น่าจะมีการออกไปส ารวจในตอนกลางคืนเพราะในตอนดึกไฟจะ

ดับเป็นแถบต้องออกไปส ารวจ เพราะว่าปัจจุบันนี้ภายในหมู่บ้านพลุกพล่าน
มาก คนเยอะๆ ค่อนข้างน่ากลัวเพราะตอนนี้มืดมนเนื่องจากไฟฟ้าสาธารณะ
ไม่ติดเลย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา   ตนขอสอบถามผ่านท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ งบประมาณปี ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนและวางท่อระบายน้ าของหมู่ที่ 

๒๐ ซอยสุโขทัย และหมู่ที่  ๒๒ ซอยนวลหงส์  ๙ งบประมาณจ านวน 
๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ประชาชนได้สอบถามมาว่าท าไมไม่เห็นเข้าไปด าเนินการ 
เงินงบประมาณก็กันไว้แล้ว ตนขอสอบถามผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังฝ่าย
บริหารด้วย 

นายจเร  ขุมดินพิทักษ์     ตนขอตรวจสอบข้อมูลก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูล เนื่องจากยัง 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ไม่ไดร้ับรายงานจากผู้ควบคุมงาน  

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสมพงษ์  พรหมแสง   ตนมีข้อสงสัยโครงการของบ้านกอกงบเงินอุดหนุนได้ลงพ้ืนที่ก าลังลง   
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ปฏิบัติงานอยู่ เป็นงาน Asphaltic Concrete อยากสอบถามท่านนายก 

เทศมนตรีหรือผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อวานนี้ตนได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน ว่า
ถ้าหากท าแล้วท่อระบายน้ าที่ตันอยู่ ณ ขณะนี้เราจะขุดลอกอย่างไร ทาง
ผู้รับเหมาช่วยเราหรือไม่ หรือให้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดไปขุดลอกอีกครั้งหนึ่ง 



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๔๒ 

 

ตนขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรีว่าท่อระะบายน้ าที่ตันเราจะขุดลอก
กันเองหรือว่าผู้รับเหมาจะขุดลอกในส่วนนี้ให้ ซ่ึงเราได้ท าการขุดลอกไปแล้ว
ครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เอง ทางผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งมาว่าขณะนี้ท่อตันแล้ว 
อยากขุดลอกอีกครั้งหนึ่ง ตนจึงขอแจ้งในที่ประชุมว่าหากด าเนินการแก้ไขได้ 
ก็ช่วยชาวบ้านในส่วนนี้ด้วย ก่อนที่จะมีการลงงาน Asphaltic Concrete และ
ช่วยท าฝาปิดท่อใหม่ด้วย แล้วเราจะมีแนวทางท าให้น้ าที่ขังอยู่ในท่อลดลงได้
อย่างไร เราจะท าอย่างไรให้น้ าลดลงก่อนที่เขาจะท าถนนให้สมบูรณ์ ถนนเส้น
บ้านกอกนี้ประชาชนเดือดร้อนมากเข้าไม่ได้เลย แต่ต่อไปน่าจะดีขึ้น เพราะว่า
ทางผู้รับจ้างมาด าเนินการลงมือท างานแล้ว ตนหวังว่าคงจะไม่เหมือนถนน
บริเวณหาดทรายบึงหนองโคตร ตนขออนุญาตท่านประธานสภาฯ พาดพิง
ถนนบริเวณหาดทรายเรา ถนนเส้นนี้จ้างผู้รับจ้างไปท าในตอนนั้น และตอนนี้
พังมาก ไม่เหมือนเดิมตอนที่ท าถนนคอนกรีตก็ยังใช้ได้ดีอยู่แล้ว แต่พอไปท า
ลาดยางอย่างเช่นตอนนี้  ตนก็ไม่อยากพาดพิงไปถึงนโยบายของท่าน
นายกเทศมนตรีคือ ถนนต้องเป็นถนน ถนนต้องดีกว่าเดิม บ้านเป็ดต้องดีกว่า
เดิม แต่ตอนนี้ยิ่งท ายิ่งเลอะ งานลอยกระทงที่ผ่านมาชาวบ้านเขาก็ถามว่า
ท าไมไมท่ าถนนใหม่ ไหนบอกว่าท าใหม่แล้วแต่ได้เท่านี้ แล้วตรวจรับผ่านไปได้
อย่างไร ตนก็ไม่ใช่กรรมการแต่ถูกน ามาเชื่อมโยงกันไปหมด ในส่วนของถนน
บ้านกอกตนก็เป็นห่วงเพราะเป็นพ้ืนที่ที่เราสัญจรผ่านไปมาตลอด ขอความ
กรุณาช่วยออกไปตรวจสอบว่าน้ าขึ้นสูงขนาดไหน เราจะต้องระบายน้ าออก
อย่างไรเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น แล้วยังมีถนนอีกเส้นหนึ่งที่ เคยสอบถาม
ผู้อ านวยการกองช่างไปแล้วในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ท่านแจ้งว่าอยู่ระหว่าง
ด าเนินการคือถนนเส้นหมู่ที่ ๑๔ ตนก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะด าเนินการสักที
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ ซึ่งโครงการนี้ท่านแจ้งว่าด าเนินการตามผู้รับจ้างอยู่ ไม่ทราบ
ว่าขณะนี้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว ช่วยเข้าไปด าเนินการให้ด้วยถนนหมู่
ที่ ๑๔ เส้นบ้านท่านก านันลงมาเชื่อมต่อกับหมู่ที่ ๕ มาทะลุกับโครงการของ
โยธาธิการที่จะลอดผ่านถนนศรีจันทร์ ถนนช่วงนี้น้ าท่วมขังอยู่ระหว่างหมู่ที่ 
๑๔ น้ าเสียจากบ้านเรือนของท าให้ชาวบ้านเทพ้ืนล้ าที่สาธารณะ แล้วเราก็
ไมไ่ด้เข้าไปแก้ไขอะไรเลย  

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ตนรับทราบและขอชี้แจงแยกเป็น ๒ ส่วนคือ ถนนเส้นบ้านกอกเรา 
นายกเทศมนตรี ไดไ้ปท าข้อตกลงกันว่าช่วงไหนเป็นในส่วนของเงินอุดหนุน ส่วนการขุดลอกท่อ

ระบายน้ านั้นเรามีนโยบายที่จะท าการขุดลอกท่อกันทุกปีอยู่แล้ว และในส่วน
ของหมู่ที่ ๑๔ นั้นขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้อธิบายชี้แจงด้วยว่าด าเนินการใน
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ขั้นตอนใดแล้ว ล่าสุดเท่าที่ตนรับทราบคืออยู่ในระหว่างด าเนินการ e-bidding 
อยู่ประมาณ ๖-๘ โครงการซ่ึงเป็นผู้รับจ้างรายเดียวเลย และได้มีการประสาน
กับผู้รับจ้างไปแล้วรับแจ้งว่าขอเวลาในการเข้ามาท าสัญญา ตนก็ไม่แน่ใจว่าถึง
ขั้นตอนใดแล้ว  

นายจเร  ขุมดินพิทักษ์    โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและรางวี หมูท่ี ่๑๔ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง จากถนนแยกครัวแท่นทองถึงที่ท าการก านัน โครงการนี้งบประมาณที่ผู้ชนะ

การประมูลเสนอราคาอยู่ที่ประมาณ ๕๙๔,๐๐๐ บาท และนัดท าสัญญาใน
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นี้ ส่วนอีกโครงการคือโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต หมู่ที่ ๒๐ บ้านสุภัทรา ซอยสุโขทัย ท าสัญญาแล้วตั้งแต่วันที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมานี้ทั้งสองโครงการ ส่วนโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี ๒๒ ซอยนวลหงส์ ๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจเช็ค
ราคาตามใบปริมาณงานของผู้รับจ้างอยู่ยังไม่เรียกท าสัญญา ส ำหรับเรื่อง
โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน  ำพร้อมบ่อพักและรำงวีของซอยนวลหงส์ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงตรวจสอบปริมำณงำนกับผู้รับจ้ำงยังไม่ได้เรียกมำท ำสัญญำ 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายชัยรัตน์  มัสมี    ตนขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังกองช่างในการดูแลโครงการแต่ละ 
รองประธานสภาเทศบาล โครงการ เช่น โครงการในตลาดแลงค าไฮซึ่งปัญหาเกิดขึ้นหลายๆ อย่าง ไม่ว่า

จะเป็นการวางท่อระบายน้ าซึ่งการที่ผู้รับจ้างไปวางท่อระบายน้ าในการเก็บ
งานหลายๆ จุดชาวบ้านได้ร้องเรียนผ่านตนมา ตนเคยฝากทางกองช่างให้
ออกไปดูแลและตรวจสอบ ท่านได้ชักชวนตนไปด้วยนั้น ตนไม่สามารถท า
อะไรได้มากไปกว่านี้ ส่วนอีกโครงการคือโครงการของหมู่ที่ ๒๑ จากซอยหน้า
โรงเรียนที่ทางผู้รับจ้างไปท ารางวีใหม่ เหตุใดท่านไม่ตรวจสอบตั้งแต่เริ่ม
ด าเนินโครงการ ถ้าหากผู้รับจ้างได้ลงมือท างานแล้วไม่ได้มาตรฐานจะได้ก าชับ
ดูแลตั้งแต่ตอนแรก ปัจจุบันทางผู้รับจ้างได้ท ารางวีใหม่โดยโบกฉาบใหม่ ตน
อยากทราบว่าถนนจะเกิดการช ารุดหรือไม่ จะมีการแตกเกิดขึ้นหรือไม่ 
จุดสิ้นสุดท่อที่ไปเชื่อมกันยังขาดอีก ๑๑ เมตร ซึ่งปัจจุบันนี้มีน้ าท่วมขังขึ้น
เนื่องจากจุดเชื่อมท่อไม่ติดต่อกัน และท่อได้อุดตันทั้งหมดแล้ว น้ าไม่มีที่ไป ท า
ให้น้ าได้ไหลไปรวมกันตรงท่อสุดท้าย ส่วนโครงการของหมู่ที่ ๔ ที่ได้มีการวาง
ท่อระบายน้ าเสร็จแล้ว น้ าไม่มีที่ไหลไป แล้วตรงร้านค้าที่สิ้นสุดหมู่ที่ ๔ ท่อ
ระบายน้ าไม่เชื่อมกันซึ่งท่านไม่ไปตรวจสอบและไม่ไปก าชับการท างานของผู้
รับจ้าง บางครั้งตนไปถามพนักงานในกองช่างก็ไม่รู้เรื่องเลย ทางช่างมาดู



 

  

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมยัแรกประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ ๔๔ 

 

ตามที่ทางเทศบาลและทางสภาฯ ได้อนุมัติไปเกี่ยวกับระบบท่อระบายน้ าใน
หลายๆ จุด ตนอยากอธิบายว่าน้ าที่หมู่บ้านรัตนาธานีไม่มีที่จะไหลไป ที่บอก
ว่าไปออกถนนหลักแต่ตนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ หมู่ที่ ๘ เหมือนกันเรื่องท่อระบาย
น้ าอุดตันทั้งหมด น้ าไหลมารวมกันจนแห้งตนได้ไปดูมาแล้ว ท่านบอกว่าได้
ด าเนินการท าท่อเชื่อมมาถึงหมู่บ้านรัตนาธานีซึ่งเชื่อมท่อมาประมาณ ๘๐ 
เซนติเมตร ตนยังไม่แน่ใจเนื่องจากยังไม่ได้เปิดออกดู ตนอยากบอกว่า
โครงการทุกอย่างดีหมดแต่จะมีปัญหาถ้าชาวบ้านเขาถามมา ไม่ใช่ว่าตนพูดมา
โดยไม่มีเหตุผล ตนอยากให้ทางกองช่างหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้ก าชับ
ทางผู้รับจ้างด้วย ไม่ใช่ว่าโครงการท าเสร็จแล้วค่อยมาด าเนินการแก้ไข
ภายหลัง ทางผู้รับจ้างเขาอ้างว่าท าตามแบบแปลน แบบมาจากไหน แบบมา
จากเทศบาลเรา บางงานอาจจะไม่ได้ตามที่ท่านออกแบบเพราะตนไม่ได้ไปวัด
เฉยๆ อาจจะมีอีกหลายโครงการที่ขาดหายไป ส่วนที่เพ่ิมมาก็ดีใจอย่างการท า
ท่อระบายน้ าในหลายๆ จุด ส่วนที่เพ่ิมมาก็เอาของเทศบาลเราไปเพ่ิมเติม ตน
จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหารก าชับทางกองช่างที่ดูแลเรื่องนี้
ด้วย ส่วนอีกเรื่องคือเรื่องป้ายโครงการ บางโครงการไม่มีป้ายโครงการชั่วคราว
ที่ระบุว่าโครงการนี้ได้ผู้รับเหมาเป็นใคร ชื่ออะไร มาจากไหน ซึ่งเป็นป้ายไวนิล 
ตนเห็นบางโครางการที่มีแต่หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๒๑ ไม่มีเป็นการเลือกปฏิบัติ
หรือไม่ จึงขอให้ช่วยตรวจสอบด้วย 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสมพงษ์  พรหมแสง    การพัฒนาของนายกเทศมนตรีในบ้านหนองขามบริเวณทางเข้า 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  หมู่บ้านรัตนาธานีซึ่งถนนเส้นนี้ เป็นงาน Asphaltic Concrete ไปแล้วซึ่ง

เรียบร้อยดีมาก จนมาถึงสามแยกลงไปถนนช ารุดมาก น่าจะมีนโยบายบรรจุ
เข้าแผนแล้วน ากลับมาพัฒนาใหม่คือ การท าถนนให้เสมอกันจนสุดเส้นบ้าน
กอกแล้วค่อยกลับมาท าท่อระบายน้ าให้ดี ที่ผ่านมาที่ทางฝ่ายบริหารเสนอมา
ให้ท าท่อระบายน้ า ถ้าอนุมัติโครงการดังกล่าวไปเชื่อว่าน้ าจะไหลลงตรงนั้น
เนื่องจากถนนต่ ามาก เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมาก เส้นจากหมู่บ้านรัตนาธานี
มาถึงสามแยกตรงไปเส้นบ้านกอก เลี้ยวซ้ายไปจะเป็นบ้านกอกน้อยตนจึงขอ
ฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหารได้ดูถนนเส้นนี้ด้วย เนื่องจากคนสัญจร
ไปมาทุกวันนี้เยอะมากจึงขอฝากให้ท่านพิจารณาในครั้งต่อไปด้วย ท าถนนให้
ดีก่อนเสร็จแล้วค่อยท าท่อระบายน้ าให้ยาวเท่ากัน ตนจะไม่ติดขัดและจะไม่
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ขัดข้องในส่วนนี้ เสร็จแล้วจึงด าเนินโครงการว่างท่อระบายน้ าต่อไป ตนเห็น
ควรอนุมัติแน่นอน 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ในการประชุมคราวที่แล้วเรื่องท่อระบายน้ าจากหมู่บ้านรัตนาธานี 
ประธานสภาเทศบาล มาถึงสามแยกตามที่ท่านสมพงษ์ได้อภิปรายแล้วนั้น เนื่องจากจุดนี้น้ าจะไม่มี

ทางไหลไปต่อเพราะว่าไม่มีท่อระบายน้ า แต่ถ้าเลยจากตรงนั้นไปอีกก่อนจะถึง
บ้านกอกจะมีท่อระบายน้ าต่ออีกช่วงหนึ่ง ความจริงแล้วโครงการดังกล่าวถ้า
ท่านออกแบบให้ไปต่อที่จุดเชื่อมกันน้ าจะมีทางไหลไป ตามที่ท่านสมพงษ์ได้
อภิปรายไปแล้วว่าถนนนั้นดีแล้วสวยงามมากแต่จากถนนที่สวยงามไม่มีท่อ
ระบายน้ าไปต่อไม่มีร่องระบายน้ าถนนลาดยาง ยางมะตอยจะเริ่มกร่อนไป
เรื่อย ๆ ซึ่งตนเห็นด้วยตามที่ท่านสมพงษ์ได้อภิปราย ประกอบกับในเทศ
บัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๗ ไม่มีโครงการของหมู่ที่ ๑๕ เข้ามา ในส่วนของ
การขอใช้เงินสะสมไม่มีโครงการของหมู่ที่ ๑๕ โครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอมา
ก็ไม่ได้รับการอนุมัติ ในส่วนต่อไปอาจมีโครงการของหมู่ที่ ๑๕ เข้ามาในส่วนนี้ 
ตนขออนุญาตเสริมในส่วนที่ท่านผู้บริหารได้เสนอมาแล้วว่าโครงการก่อสร้าง
ต่างๆ ขอให้ท่านได้ท าวาระเข้ามาเป็นรายโครงการดังเช่นการประชุมที่ผ่านมา  
เพราะเวลาสภาฯ พิจารณาจะได้พิจารณารายโครงการ ถ้าหากท่านเสนอรวม
มากลายเป็นว่าเราจะต้องพิจารณาในภาพรวมตามที่เราเคยหารือกัน สุดท้าย
ถ้าไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย ตนขออนุญาตสอบถามในเรื่อง
การยกฐานะของเทศบาลเพ่ือจะได้ตอบค าถามของประชาชนได้  เนื่องจาก
สอบถามเข้ามาเยอะว่าได้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว เนื่องจากว่าปัจจุบัน
การด าเนินการของเทศบาลอ่ืนๆ คือจะยกฐานะเช่นเดียวกันได้ส่ง เรื่องไปยัง
จังหวัดแล้ว แต่เทศบาลต าบลบ้านเป็ดของเราด าเนินการถึงขั้นตอนใด หรือ
จะต้องขออนุมัตผิ่านสภาฯ ก่อนหรือไม่ อย่างไร 

ส.ต.อ. คมสินธุ์ ประสมพืช   ตนขอชี้แจงเรื่องการยกฐานะจากเทศบาลต าบลบ้านเป็ดเป็นเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล  เมืองบ้านเป็ดนั้น เราจะต้องบรรยายแนวเขตและได้รับความเห็นชอบจากสภา

ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบของประชาชนด้วย ประเด็นเรื่องแนวเขตติดต่อ
กับต าบลแดงใหญ่และที่มีประเด็นติดต่อกับต าบลเมืองเก่า ในส่วนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแดงใหญ่นั้นตนได้ไปปรึกษากับท่านนายกเทศมนตรี 
ในเบื้องต้นเราจะใช้ค าบรรยายแนวเขตเดิมตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ที่ได้ประกาศยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบลเมื่อ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับหนังสือสั่งการปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ว่าเทศบาลต าบลที่ยก
ฐานเป็นเทศบาลเมืองให้ใช้แนวเขตเดิมตามที่มีประกาศไว้ และเราได้ไปหารือ
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ที่จังหวัดแล้วซึ่งทางจังหวัดได้แนะน าให้เราถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการนั้น 
และได้มีประเด็นที่หารือกับเทศบาลต าบลเมืองเก่าเกี่ยวกับพ้ืนที่โรงเรียนบ้าน
สะอาด ถนนเหล่านาดี ทางเทศบาลต าบลเมืองเก่าอยากท าบรรยายแนวเขต
ในพ้ืนที่ตรงนั้นให้เป็นของเทศบาลต าบลเมืองเก่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งทางนายกเทศมนตรีต าบลเมืองเก่าเป็นผู้ออกค าสั่งโดยมีท่าน
รองนายกเทศมนตรีต าบลเมืองเก่าเป็นประธาน มีท้องถิ่นอ าเภอ ปลัดอ าเภอ
เป็นคณะกรรมการ และมีตนเป็นตัวแทนของเทศบาลต าบลบ้านเป็ด ใน
หลักการยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งตนได้น าเรียนทางผู้บริหารและอยากให้ยึดตาม
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยเพราะประกาศเป็นข้อกฎหมายที่ชอบแล้ว 
ถ้าหากมีข้อคัดค้านต้องมีการคัดค้านภายใน ๙๐ วัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่
ให้คัดค้านในการปกครองตามกระทรวงมหาดไทยมีข้อกฎหมายให้มีการ
บรรยายแนวเขตพร้อมแผนที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี พ .ศ. 
๒๕๔๗ และเราจะประชาคมในขั้นตอนต่อไป ทางท่านปลัดเทศบาลได้ตั้ง
ทีมงานให้ลงพ้ืนที่เพียงแต่ให้ได้ข้อยุติเรื่องแนวเขตพ้ืนที่ ก่อน ซึ่งทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลแดงใหญ่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนื่องจากท่านได้มาหารือกับ
เราว่าจะยึดตามประกาศกระทรวงมหาดไทยปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นกฎหมายที่
เห็นชอบโดยรัฐมนตรีผู้มีอ านาจ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการลงพ้ืนที่เพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็นให้ได้ร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หนังสือสั่งการให้
ท าหนังสือให้จังหวัดส่งไปที่กรมฯ ไม่เกินวันที่ ๒๙ กันยายนก่อนที่จะครบ
วาระ ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านปลัดเทศบาลให้แนวทางว่าควรจะท าให้แล้วเสร็จไม่เกิน
เดือนพฤษภาคม เพราะจังหวัดจะต้องตรวจสอบเอกสารว่าครบหรือไม่ 
ขั้นตอนต่อไปคือการลงประชาคมและท าบรรยายแนวเขต เมื่อเสร็จแล้วเราจะ
น าเสนอต่อสภาเทศบาลเห็นชอบ เพ่ือให้ครบขั้นตอนตามที่ระเบียบก าหนด
ต่อไป ตนจึงขอน าเรียนคร่าวๆ ประมาณนี ้

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ในขั้นตอนของการด าเนินการประชาคมท่านทราบจ านวนประชากร  
ประธานสภาเทศบาล แล้วหรือยัง 

ส.ต.อ. คมสินธุ์ ประสมพืช   ต้องสอบถามความคิดเห็นของประชาชนให้ได้ร้อยละ ๒๐ ของ 
รองปลัดเทศบาล  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือคิดเป็นประมาณ ๘,๐๐๐ คน 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   แล้วขั้นตอนของการแบ่งแนวเขตเลือกตั้งจะด าเนินการอย่างไร แล้ว 
ประธานสภาเทศบาล เราจะด าเนินการส่งเรื่องให้กับทางจังหวัดไดเ้มื่อไหร่ 
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ส.ต.อ. คมสินธุ์ ประสมพืช   ในเรื่องของการแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของทางคณะ 
รองปลัดเทศบาล   กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

นายปรีดา  นิลสาคู    ตนขออธิบายชี้แจงเพ่ิมเติมในเรื่องการยกฐานะเทศบาลนั้นเราจะ 
ปลัดเทศบาล  ด าเนินการต่อไปไม่ได้ถ้าแนวเขตยังไม่ได้ข้อยุติ ถ้าเราใช้แนวเขตเดิมที่เคยขอ

ไว้หมายความว่าใช้แผนที่เดิมเราไม่ต้องไปท าแผนที่อะไรอีก ให้ยึดของเดิมอ้าง
ถึงตัวเดิมที่มีผลทางกฎหมายไปแล้ว แต่จะไปมีปัญหากับเทศบาลต าบลเมือง
เก่าเพราะเขาขออนุมัติสภาฯ ว่าเขาขอพ้ืนที่สามเหลี่ยมตรงนั้นด้วยที่จะยกให้
เป็นของเมืองเก่า ถ้าเรายืนยันว่าเราจะเอาแนวเขตเดิมตนคิดว่าเทศบาลต าบล
เมืองเก่าคงไม่เห็นด้วยกับเรา เพราะฉะนั้นถ้าจะยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง
และอยากให้ส าเร็จจริงๆ เราจะต้องไปหารือกับทาง อบต.แดงใหญ่และ
เทศบาลต าบลเมืองเก่าว่าจะท าอย่างไร ถ้าจะท าใหม่คือท าใหม่ แล้วเซ็นกัน
ใหม่เท่านั้นเอง แต่ถ้าเอาแนวเขตเดิมทางเทศบาลต าบลเมืองเก่าต้องไปร้อง
คัดค้านแน่นอน เนื่องจากเมืองเก่าเขาท าเรื่องเข้าสภาฯ ก่อนค่อยออก
ประชาคมหมู่บ้าน แต่ของเราจะลงประชาคมก่อนแล้วมาน าเสนอต่อสภาฯ ถ้า
หากท่านไม่เอาตามที่ท่านรองปลัดเทศบาลไปประชุมมาว่าจะเอาแนวเขตเดิม
ไปลงประชาคมต้องรีบตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหน จะท าใหม่ก็ท าแล้วสั่งให้
กองช่างท าเลย และเทศบาลที่อยู่ข้างเคียงเซ็นรับรองแนวเขตและต้องลง
ประชาคม ท่านจะต้องรีบตัดสินใจไม่เช่นนั้นอาจจะไม่ทัน 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   เป็นการรับทราบร่วมกันว่าเรื่องเป็นไปเป็นมาเช่นนี้ เหตุผลที่สอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล เนื่องจากว่าจะได้ทราบทิศทางของตัวเองว่าจะวางแผนเช่นไร เนื่องจากเรา

เป็นสมาชิกสภาฯ ถ้าไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ไม่รู้ว่าต่อไปจะมีกี่เขต อาจจะมี ๒ 
เขตเหมือนเดิมหรือ ๓ เขต ในอนาคตท่านสมาชิกสภาฯ จะได้ทราบเรื่องแนว
เขตว่าการแบ่ง ๓ เขตมีหมู่บ้านใดบ้าง ท่านสมาชิกสภาฯ จะไปลงเขตใด จะ
ได้วางแผนชีวิตของตัวเองเป็นข้อมูลไว้หากว่ายกฐานะได้หรือไม่ได้ขอให้แจ้ง
ทางสมาชิกสภาฯ ทราบด้วย เราจะได้ด าเนินการต่อไปเช่นกัน จากนั้นได้ถาม
ในที่ประชุมว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

นายสมพงษ์  พรหมแสง   ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่สอบถามในวันนี้ ที่ท่านแจ้งว่าให้ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ด าเนินการเลยซึ่ งที่ผ่านมาก็ท าอยู่แต่ท าเฉยๆ ไม่ได้รีบไม่ได้ เร่งไม่ได้

กระตือรือร้นว่าจะเป็นเทศบาลเมือง จังหวัดก าหนดเดือนพฤษภาคมนั้น ตน
อยากให้เทศบาลต าบลบ้านเป็ดเป็นเทศบาลเมือง การบริหารจัดการของท่าน
นายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาฯ  การด าเนินการและการเตรียมตัวจะได้
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ชัดเจน การท าประชาคมแต่ละหมู่บ้านอยู่ ไหน ขอให้ท าการส ารวจให้
เรียบร้อยให้ทันการ ที่ผ่านมาตนได้ตรวจสอบกับทางจังหวัดไม่มีอะไรคืบหน้า
เลย ตนอยากให้การันตีไว้เลยว่านับแต่วันนี้ไปท่านจะให้สัจจะวาจากับสภาฯ 
เรา 

นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย   ถ้าไม่มสีมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมแล้ว ตนขอหารือเป็น 
ประธานสภาเทศบาล เรื่องสุดท้ายคือเรื่องตารางงานหรือตารางกิจกรรมต่างๆ ที่แต่ละกองท าแผน

และเสนอท่านผู้บริหารที่สภาฯ ต้องเข้าร่วมด้วย ขอให้ท่านท าตารางงานและ
แจ้งให้ทางสภาฯ ได้ทราบด้วยว่าจะด าเนินการอะไร อย่างไร ท่านสมาชิก 
สภาฯ จะได้ด าเนินการในการที่จะร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพราะว่าตอนนี้เราไม่
รู้ทิศทางในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬา อปท.สัมพันธ์จะจัดการแข่งขัน
เมื่อไหร่ การไปศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
หรือคณะกรรมการชุมชน เนื่องจากแต่ละท่านมีภารกิจในส่วนอ่ืนๆ ที่จะ
ตามมา ถ้าท่านได้จัดเตรียมโครงการแล้วหรือมีห้วงระยะเวลาแล้ว ขอให้ท่าน
ได้ด าเนินการท าออกมาเป็นตารางให้ด้วย ตารางจะได้ไม่ชนกันในแต่ละกอง
แต่ละกิจกรรมแต่ละโครงการ เพ่ือทางสภาฯ จะได้บริหารเวลาในส่วนอ่ืน 
เนื่องจากไม่ได้มีเฉพาะในส่วนของเทศบาล บางทีเราต้องไปร่วมกับจังหวัดกับ
หน่วยงานอื่นที่ทางสมาชิกสภาฯ ต้องไปร่วมด้วย จากนั้นได้ถามในที่ประชุมว่า
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี 
จึงได้กล่าวว่าการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ .ศ.
๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 
ไดค้รบถ้วนทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว และขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๕๐  น.  

 

  
 

(นายเจษฎา  ชัยมงคล) 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยแรกประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งได้ท าการ
ตรวจรายงานประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่  ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐาน 

 
(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายปัศนพล  เมืองสนธิ์) 

 
(ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายบัวฮอง  บุญจวง) 

 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายบุญเพ็ง  สุทธิ) 

 
(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา) 

 
(ลงชื่อ)    เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายชัยรัตน์  มัสมี) 
 
 

รายงานการประชุมครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 

๒/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๒๐  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 

 

 

(นางสาวปิยวรรณ  จิตตะมัย) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านเป็ด 


